



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



△ พร้อมฉีดวัคซีน  
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. นำคณะตรวจบริเวณชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ ที่จะใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกโรงพยาบาลของ กทม. ซึ่งพบมีความพร้อมให้บริการครบถ้วนเต็มร้อย.



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**สกัดโควิดอีกอินเดีย**  
**คนงบบท.**  
**กต.ไม่ให้เข้าไทย**  
ผว'แม่-ลูก'ติดจากปากีฯ รายวัน 1,630 ตายพุ่ง 22 ศพ  
เพิ่มเตียงไอซียูป่วยหนัก

ศบค.เริ่มต้นตัวคุมเข้มต่างชาติเข้าประเทศ หลังพบหญิงไทยตั้งครรภ์และลูกวัย 4 ขวบ กลับจากปากีสถาน ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ อินเดีย พร้อมกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังลักลอบ เข้าเมืองผิดกฎหมาย หวั่นพา ★ มีต่อหน้า 10





ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้าที่ ๑)

**สกัดโควิด** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
 เชื้อโควิดกลายพันธุ์เข้ามาด้วย ด้านกระทรวงการต่างประเศฯ รับพันวันเพิ่มการระงับออกหนังสือรับรองการเดินทางของชาวต่างชาติจาก "ปากีสถาน-บังกลาเทศ-เนปาล" เข้าไทยมีผลทันที ขณะที่ภาพรวมการแพร่ระบาด ผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 1.6 พันคน พบคลัสเตอร์ใหม่ผุดไม่หยุดตามด้วยผู้ป่วยหลายจังหวัดทยอยเสียชีวิต ส่วน กทม. และปริมณฑล นับวันยังมีนักท่องเที่ยวหลายแห่งทยอยขยายเตียงไอซียูรองรับเคสอาการหนัก ย้ำลี้ดักซิ่นฟรีทั้ง รพ.รัฐและเอกชน สถานการณ์ผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในไทย แม้พบผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง แต่ก็อาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เมื่อพบผู้ป่วยอาการหนัก และเสียชีวิตจำนวนมากขึ้น

**★ พบป่วยใหม่ 1,630 ตาย 22**  
 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 10 พ.ค. พญ.อภิสมาัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 คน ติดเชื้อในประเทศ 1,622 คน เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 คน จาก 8 ประเทศ แยกเป็นชาวต่างชาติ 8 คน ได้แก่ นักธุรกิจชายชาวอินเดีย จากประเทศอินเดีย ค.ญ. วัย 5 ขวบ ชาวอังกฤษ จากไอร์แลนด์ และชายชาวฝรั่งเศส 1 คน จากโครเอเชีย และคนไทย 5 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เป็นนักมวยชาย อายุ 36 ปี สหรัฐอเมริกา เกษตรกรหญิง วัย 45 ปี กาดาร์ เป็นชาย วัย 49 ปี ครูกี แม่บ้านหญิง อายุ 52 ปี และบาทเรณ หญิงวัย 30 ปี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 85,005 คน หายป่วยสะสม 55,208 คน เฉพาะวันนี้หายป่วย 1,608 คน อยู่ระหว่างรักษา 29,378 คน อาการหนัก 1,511 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 889 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 22 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 13 คน เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดคือ 30 ปี และมากที่สุด 92 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูงถึง 18 คน เบาหวานและโรคหัวใจ

**★ รู้ผลตรวจตายในวันเดียว 2 ราย**  
 พญ.อภิสมาัยกล่าวว่า มีผู้เสียชีวิตถึง 2 คน ที่ทราบผลวันเดียวกับวันที่เสียชีวิต และมีถึง 7 คน ที่เสียชีวิตในสัปดาห์เดียวหลังจากทราบผล จึงขอเน้นย้ำใครมีอาการไข้และความเสี่ยงขอให้เข้าระบบคัดกรองโดยเร็ว เพื่อให้มีรักษาคนที่อาการจะหนัก โดยขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 421 คน

**★ หญิงไทยติดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย**  
 ผู้ช่วยโฆษกศบค. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมอีโอซีกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานว่า มีหญิงไทย อายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ มีภูมิลำเนาอยู่ปากีสถาน เดินทางมาพร้อมลูก 3 คน อายุ 4 ขวบ อายุ 6 ขวบ และอายุ 8 ขวบ กลับถึงไทยเมื่อวันที่ 24 เม.ย. และเข้ามาอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ โดยหญิงคนดังกล่าวพักอยู่ห้องเดียวกับลูกวัย 4 ขวบ ส่วนลูกอีก 2 คน พักอีกห้องหนึ่ง โดยแม่และลูกวัย 4 ขวบ ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย อีกทั้งยังมีข้อมูลว่า ขณะนี้เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย มีการแพร่ระบาดไปที่ปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล รวมไปถึงอังกฤษ เยอรมนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น บาห์เรน ที่ประชุมแสดงความเป็นห่วงเรื่องเชื้อกลายพันธุ์ทั้งที่กลายพันธุ์แล้วและเชื้อที่อาจพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่ในประเทศไทย จึงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด และกำกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์สูงสุด โดยก่อนหน้านี้ ไทยชะลอใบอนุญาตการเดินทางของคนต่างชาตินี้มาจากอินเดียไปแล้ว ส่วนที่ยาวินจากอินเดียที่จะเดินทางมาไทยในเดือน พ.ค. นั้น มีแต่คนไทย และจะเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นอกจากนี้ ในที่ประชุม ศบค. ชูตเล็กเน้นย้ำฝ่ายปกครองติดตามป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผ่านชายแดน และขอความร่วมมือคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศขอให้เข้าสู่ระบบ คนที่ลักลอบเข้ามาอาจไม่ให้ความร่วมมือ จึงขอให้ประชาชน ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่น ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ถ้าพบเห็นการขนส่งแรงงานต่างด้าวขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**★ เร่งระดมตรวจหาเชื้อ กทม.**  
 สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อใน กทม. และปริมณฑล



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้าที่ ๑)

ในวันที่ 10 พ.ค. พญ.อภิสมัยกล่าวว่า มีถึง 1,061 คน หรือเกินครึ่งของผู้ติดเชื้อในวันเดียวกัน โดยคลัสเตอร์สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือ ซอยเพชรบุรี 5 และ 6 เขตราชเทวี และอาคารสำนักงานให้เขาเขตยานนาวา ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อในกทม.ครบ 50 เขต การตรวจเชิงรุกเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ตรวจไปทั้งสิ้น 9,270 คน พบเชื้อ 258 คน จึงต้องมีการระดมตรวจเชิงรุกให้มากขึ้น และเร็วที่สุด โดยแผนการตรวจหาเชื้อที่เขตคลองเตย บ่อนไก่ แพลตตินแดง เขตดุสิต รุประเทมีย์ จะตรวจต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ได้ประมาณวันละหมื่นคน

★ ยืนยันสิทธิคนไทยฉีดวัคซีนฟรี

ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเพียงแค่วัน 10 วันนั้น พญ.อภิสมัยกล่าวว่า การพบผู้ติดเชื้อต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลตามอาการ 14 วันถึงจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน แต่เดือน เม.ย.-พ.ค. เรามีปัญหาเรื่องเตียง จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้หากอยู่ครบ 10 วัน แต่ไม่ได้หมายความว่าหายแล้ว เพราะเราจะขอให้ผู้เดินทางกลับบ้านต้องแยกกักตัวอยู่อีก 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่แพร่เชื้อ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีประชาชนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลเอกชนนั้น ยืนยันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับสิทธิฉีดวัคซีนไม่ว่าจะลงทะเบียนที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

★ สปก.สบค.สั่ง กต.งดออกซีไออี

ต่อมา นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยหลังจากสบค.พบผู้เดินทางมาจากต่างประเทศรายหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย B. 1.617.1 ว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สปก.สบค.) ได้หารือเกี่ยวกับการพบโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.617.1 ในผู้เดินทางจากประเทศปากีสถาน ที่ประชุมขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเรื่องการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ซีไออี) ให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางกระทรวงแจ้งว่าจะระงับการออกซีไออีให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. เป็นต้นไป โดยมาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระงับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียเข้าประเทศ และเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่มาจาก 8 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทย ดังนั้นคนไทยยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

★ รพ.ราชวิถีเปิดไอซียูส่วนต่อขยาย

วันเดียวกัน ที่โรงพยาบาลราชวิถี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมหน่วยไอซียู

ส่วนต่อขยาย มีนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี และ นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุดมภิปี ผอ.รพ.รามาริบัติ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ให้การต้อนรับ โดยนายสาธิตกล่าวว่า รพ.ราชวิถีได้สร้างไอซียูส่วนต่อขยาย 10 เตียง รองรับผู้ป่วยอาการระดับสีส้มหรือเหลืองเข้ม มีการจัดระบบและบุคลากรปรับเพิ่มมาดูแลโดยเฉพาะ แต่การรักษาเป็นปลายทาง การดูแลคือ 1.ประชาชนร่วมมือป้องกันตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 2.มาตรการรัฐที่ออกมาตรการพบปะของคนในทุกคลัสเตอร์ 3.การควบคุมโรคที่ทำงานร่วมกันของเครือข่ายต่างๆ หากส่วนดังกล่าวทำได้ดีในส่วนการรักษาที่งานเบาบาง สถานการณ์เวลานี้ผู้ป่วยอาการหนักมีมากขึ้น ขณะที่เตียงรองรับผู้ป่วยสีเหลืองแดง แม้ว่าขณะนี้ยังมีพร่องรับแต่หากเรายังควบคุมโรคไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่กทม.จะไม่สบายๆ ต้องช่วยกันจัดการควบคุมโรคให้ได้

★ เตียงผู้ป่วยหนัก 2 รพ.เต็มแล้ว

ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถีกล่าวว่า ไอซียูส่วนต่อขยายระแวกมี 10 เตียง เปิดบริการวันที่ 11 พ.ค. ใช้พื้นที่ลานจอดรถเนื่องจากใกล้อาคารตรวจผู้ป่วยโควิด เน้นดูแลผู้ป่วยอาการ





ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้าที่ ๑๐)

**สกัดโควิด**

ระดับสี่เข็มหรือเหลืองแก่ เครื่องมือที่ใช้ในส่วนต่อ ขยายเหมือนห้องไอซียูทั้งหมด เพียงแต่ใช้เครื่อง ออกซิเจนไอ โพลาร์สำหรับผู้ป่วยที่ค่าออกซิเจนใน เลือดต่ำกว่าระดับ 80-90 เปอร์เซ็นต์ หากอาการแย่ง สามารถเคลื่อนย้ายไปห้องไอซียูที่ใช้ท่อช่วยหายใจ ซึ่งอยู่ใกล้เตียง ขณะเดียวกันคนที่ใช้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ที่อาการดีขึ้นสามารถเอาท่อออกได้ ก็หมุนเวียนส่ง มาดูแลที่ส่วนต่อขยายนี้ได้ ขณะนี้ผู้ป่วยโควิดที่ รพ.ราชวิถี ดูแลอาการหนักระดับเหลืองเข้มถึงแดง รวม 89 เตียง ที่ รพ.ราชวิถี 2 ดูแลระดับเหลือง อีก 72 เตียง ทุกเตียงเต็มหมดจึงต้องเปิดส่วนขยาย แผนต่อไปหากสถานการณ์ไม่ดี จะปรับเพิ่มระยะสอง แต่ปัญหาคือบุคลากรที่จะมาดูแลต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ขณะนี้ก็เตรียมการฝึกอบรมการมารองรับ

**★ ยังไม่เพิ่มเครื่องเอกโม**

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อัครศิลป์ อดีตรองอธิบดีกรมการ แพทย์กล่าวว่าเครื่องช่วยหายใจยังมีเพียงพอเนื่องจาก หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุน เราไม่ได้ใช้ เครื่องช่วยหายใจแบบท่ออย่างเดียว แต่ยังมีเครื่อง ไอโพลาร์ที่มีหลายส่วนบริจาคมาจะเพียงพอ ส่วนเครื่อง ช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดหรือเอกโม ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษตอนนี้ยังไม่มีการเพิ่มกรณี จะใช้เครื่องเอกโมผู้ป่วยต้องอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่ระยะ ภายใต้อุณหภูมิหลายเกือบหมด และต้องวินิจฉัยโดย ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนของบุคลากรแพทย์ พยาบาลขณะนี้งานหนักหรือโหลดมากแต่ทุกแห่ง ใช้ระบบหมุนเวียนส่วนอื่นเข้ามาผลิตเปลี่ยนเพื่อ ไม่ให้ทำงานโหลดจนเหมือนคนอื่นอีกส่วนมีการณรงค์ ของสภาวิชาชีพหลายแห่งที่หาอาสาสมัครแพทย์ พยาบาลที่เกษียณไปแล้วมาช่วยแบ่งเบา โดยให้ไป ทำในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโควิด

**★ ยันหมอระบุนายจาก โควิด**

นพ.สมศักดิ์ยังกล่าวถึงความคุ้มครองจาก ประกันโควิดว่ากรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล โบรมุ สาเหตุการเสียชีวิต แพทย์จะระบุอยู่แล้วว่าเป็นเสียชีวิต จากโควิดอีกทั้งมีการรายงานตัวเลขไว้ระบบ สคบ. รายงานทุกวัน ตรงไปตรงมา กรณีค่ารักษาเป็น อีกประเด็น ซึ่งมีใบตรวจจากแล็บชัดเจนอยู่แล้ว หากมีปัญหาสามารถแจ้งผ่านแพทย์ผู้รักษาได้ โดย หลักการผู้ป่วยเข้ารับรักษาด้วย โควิดโควิดหากอยู่ใน กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลต่อเนื่องไม่พบ เชื้อโควิดแล้ว แต่พบว่ามีไข้ติดเชื้อมากับเชื้อที่เรีย กว่าเดิม ด้วยเหตุเพราะรักษานานและปอดอาจจะ เสียหาย สุดท้ายเกิดเสียชีวิตจากการติดเชื้อ ถือว่า เป็นการเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับ เชื้อ โควิดก่อนหน้านี้ เป็นการรักษารั้งเดียว ถือว่าประกันยังคุ้มครอง ไม่น่าจะมีปัญหา ยกเว้นคนไม่รักษาหายจากโควิด ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเสียชีวิตภายหลังด้วย สาเหตุอื่นๆ ก็ไม่น่าจะคุ้มครอง

**★ เปรียบเสมือนอุบัติเหตุ**

ขณะที่ นพ.สุรศักดิ์กล่าวไว้ว่า ในส่วนของ โรงเรียนแพทย์หลายแห่งในกทม.มีการขยายเตียง ผู้ป่วยไอซียูอย่างเต็มที่จนเต็มศักยภาพอย่างไรที่ รพ. รามาธิบดี รพ.ธรรมศาสตร์ รพ.วิชัยพยาบาลเพิ่มเติมย ่อไอซียูไปแล้ว รวม 49 เตียง รวมถึงจัดระบบหมุนเวียน การรักษาให้ดีที่สุด เหตุการณ์เวลานี้อ่อนข้างวิกฤติ คนไข้จำนวนมาก ด้วยความจำกัดของทรัพยากร ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายก็ทำเต็มที่ส่วนการรักษา ด้วยเครื่องเอกโมนั้น คนไข้อาการหนักต้องได้รับ วิตามินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าสมควรใช้หรือไม่ มีความหวังหรือไม่เพราะเวลานี้เราต้องดูแลคนไข้ หนุมักด้วย ทีมแพทย์พยาบาลพยายามรักษาคนไข้ ทุกคนอย่างเต็มที่ เหตุการณ์ครั้งนี้เปรียบเสมือน อุบัติเหตุใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อมากมายวิชาชีพแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกัน

**★ ท้าความเข้าใจค่าใช้จ่ายโควิด**

ต่อมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แถลงข่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ที่กรณีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาฟรี แม้ไปเอกชน รพ.ห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อดีตรองอธิบดีกรมการ บริหารสุขภาพ(สปสช.) กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยโควิด สปสช.ได้ออกประกาศว่าโรคโควิดเป็นโรคฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯทำให้สถานพยาบาล ทุกแห่งต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายมีประกาศ เสนอกรม. ให้เก็บจากหน่วยงานของรัฐและกำหนดให้ สปสช. เป็นเคลียร์เงินเข้าสู่ระบบเรื่องนี้ทำให้ผู้ป่วย รักษาโควิดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งใน รพ.รัฐ และเอกชนครอบคลุมค่าตรวจแล็บ นอน รพ. การส่งต่อ ผู้ป่วยไปจนถึงเรื่องอาการหลังฉีดวัคซีน หากมีภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีนให้นอน รพ. ก็ให้รักษาใน รพ. โดยไม่คิดมูลค่า ขั้นตอนทางกฎหมายเราพิจารณา รายการที่จำเป็น หากมีรายการที่จำเป็นเพิ่มเราก็ จะทำเรื่องเสนอให้ กรม.อนุมัติ ยกตัวอย่าง สมาม รพ.เอกชนเสนอเพิ่มรายการ 7-8 รายการ จะมีการ เสนอให้พิจารณาต่อไป ขณะนี้ทาง สปสช.จะแจ้ง ไปยัง รพ. ว่าในกรณีผู้ป่วยโควิดไม่ต้องแจ้งค่าใช้จ่าย เพราะอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าต้องจ่ายเงินเอง

**★ มั่นใจครอบคลุมทุกรายการ**

นพ.เจตน์ ธรรมรัชชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่าการันตีตรวจคัดกรองจ่ายจากสปสช. โดยตรง ส่วนค่ารักษาพยาบาล สปสช. จะไปเรียกเก็บกับ กองทุนต่างๆ จึงได้ตกลงกับทางรพ.แล้วและได้ผ่าน กรม.ขอให้มั่นใจว่าครอบคลุมทุกรายการที่เกี่ยวข้อง หากมีรายการไหนไม่เกี่ยวข้องขอให้ รพ.ชี้แจงมาได้ เหตุที่มีการเรียกเก็บจากประชาชนมีอยู่ 3-4 ประเด็น เท่าที่ตรวจสอบ คือ 1.รพ.บอกว่า สปสช.จ่ายเงินช้า ขณะนี้ได้แก้ไขแล้วจากเดิมเป็นเดือน ขณะนี้เหลือ 15 วัน 2.เบิกเกินกว่าราคาที่กำหนด ซึ่งได้มีการ ประกาศรายการไว้ถึง 4 พันกว่ารายการ แต่บางครั้ง

ที่รพ.เรียกเก็บมาเกินกำหนดจึงต้องขอให้ตรงตาม ที่กำหนดไว้ 3.เรียกเก็บเกินรายการที่ไม่มีในประกาศ ตรงนี้จะต้องมีการพิจารณาขยายเพิ่มเติม โดยให้ แจ่มมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ 4.กติกา จะเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์ แต่ รพ.อาจตาม ไม่ทัน เช่น การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในอดีตต้อง เป็นกลุ่มที่มีอาการ แต่ปัจจุบันไม่ต้องโดยระบุว่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ หากแพทย์สั่งตรวจ ก็มีสิทธิเบิกกับ สปสช.ได้ ทั้ง 4 ประเด็นแก้ไขแล้ว ก็น่าจะดีขึ้น ขออย่าว่า เราไม่ได้จ่ายในราคาต่ำกว่า ที่ควรจะเป็นหากท่านใดมีประกันสุขภาพจากเอกชน ทางรพ.จะเรียกเก็บก่อนที่เหลืองจึงมาเรียกเก็บจาก สปสช. ซึ่งเป็นไปตาม กรม. กรณีผู้ป่วยที่ถูกเรียก เก็บเงินไปแล้ว สามารถร้องเรียนมาได้ทั้งสายด่วน สปสช.1426 หรือสายด่วน สปสช.1330 ต่อ 12 ตลอด 24 ชั่วโมง

**★ สปสช.แจงการจัดตั้ง รพ.สนาม**

ขณะที่ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อดีตรองอธิบดีกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ(สปสช.) เปิดเผยว่าจากกรณี ที่มีประชาชนตั้งข้อสงสัยถึงการจัดโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยสถานพยาบาลเอกชน แห่งหนึ่งในเขตหลักสี่ว่าดำเนินการอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยต่อชุมชนหรือไม่อย่างไรนั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวง สาธารณสุขจึงได้ออกประกาศเรื่องสถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วย โรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ กิจการสถานพยาบาลเอกชนที่มีจิตอาสาในการ ช่วยเหลือสังคม โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการฯ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล แต่ต้องได้รับอนุมัติจากกรม สปสช. หรือสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดก่อน ทำให้มีโรงพยาบาลสนาม ในรูปแบบนี้ เช่น สอพิทเพลและโรงพยาบาลสนาม เต็มรูปแบบ 67 แห่ง มีเตียง 13,895 เตียง

**★ ยื่นขอแต่ต้องรออนุมัติก่อน**

นพ.ธเรศกล่าวต่อว่ากรณีการตั้งโรงพยาบาล สนามในเขตหลักสี่นั้นผู้ประกอบการได้ยื่นหนังสือ ขออนุมัติเปิดโรงพยาบาลสนามกับกรม สปสช.เมื่อ วันที่ 5 พ.ค.64 แต่ยังไม่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และจะสามารถเปิดให้บริการได้ต่อเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ของกรม สปสช.ได้ตรวจสอบสถานที่ว่าเป็น ไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลสนามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนดเสียก่อนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจ ได้ว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น จะมีการควบคุม มาตรฐานการดำเนินการตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ระบบการดูแล รักษา ส่งต่อผู้ป่วย ระบบสื่อสาร การป้องกันควบคุม การติดเชื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการ ขยะและน้ำเสีย การยอมรับขอรับชมชน โดยบูรณาการ ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ





ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้าที่ ๑๐)

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยโควิด-19 และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนโดยรอบ และหากมีข้อสงสัยหรือมีข้อคำถาม ก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426 ในวันและเวลาราชการ

**★ กทม.เช็กความพร้อมจุดฉีดวัคซีน**

ส่วนความคืบหน้าการจัดหาสถานที่นอก รพ. จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วันเดียวกัน พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังนำผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลบริเวณชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งเป็น 1 ใน 14 แห่ง ที่เป็นความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างกทม.-สภากาชาดไทย ว่าจากการตรวจพบมีความพร้อมในการให้บริการครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ มีที่นั่งพักคอยสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที มี รพ.นพรัตน์ราชธานี จัดหน่วยพยาบาลดูแลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 2,000 คนต่อวัน และได้รับการสนับสนุนจากเดอะมอลล์ในการจัดเตรียมสถานที่และให้บริการอาหารน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ทั้ง 25 จุด จะเน้นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก อาทิ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ วินรถ จยย. คนขับเรือ ครู เป็นต้น ส่วนก่อนหน้าจะประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องนำรายชื่อกลุ่มเสี่ยงเข้าระบบของ กทม.เพื่อรับการฉีดวัคซีน

**★ เดอะมอลล์จัดฉีดใน 4 สาขา**

ด้านนางกฤษณา อัมพร รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่าเดอะมอลล์กรุ๊ป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ โดยสนับสนุนงบกว่า 70 ล้านบาท ในการสนับสนุนพื้นที่สำหรับฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ 4 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ เดอะมอลล์ บางแค เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ ไรราช โดยการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป จะประเดิมฉีดสาขาแรก ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 14 พ.ค.นี้ เดอะมอลล์ บางแค วันที่ 21 พ.ค.

ลงมาอยู่ที่ 366,161 คน จากที่ก่อนหน้านี้ทะลุ 4 แสนคน 2 วันติดต่อกัน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมขยับเป็น 22.66 ล้านคน เสียชีวิตรวม 246,146 คน ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้นายธนพร โมติ นายกรัฐมนตรีอินเดีย ประกาศห้ามการลี้ภัยคนงานที่ทั่วประเทศรอบใหม่ ขณะที่นอร์เวย์ คณะกรรมการด้านวัคซีนออกคำแนะนำรัฐบาลว่า ควรตัดวัคซีนแอสตราเซนเนกาและจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ออกไปจากโครงการฉีดวัคซีนทั่วประเทศเนื่องด้วยความเสี่ยงจากผลข้างเคียงกล้ามเนื้อคลุดตัน ยกเว้นแต่มีผู้สมัครใจฉีดส่วนบริษัทยาภัณฑ์ไบออนเทคเยอรมนี ผู้พัฒนาวัคซีนโควิดร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ สหรัฐฯ ประกาศตั้งศูนย์การผลิตวัคซีนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สิงคโปร์ คาดเสร็จปี 2566 ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) เผยว่าประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐฯ ได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรกแล้ว และนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตั้งเป้าจะฉีดให้ได้ถึงร้อยละ 70 ก่อนวันชาติ 4 ก.ค.นี้

**★ เชียงใหม่เดือนเดียวตาย 12 ศพ**

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ ในวันที่ 10 พ.ค. เริ่มมีแนวโน้มหลายจังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่ที่น่าห่วงคือพบผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด โดยที่จ.เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตอีก 1 คน ส่งผลให้ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 12 คนในรอบ 1 เดือน ส่วนผู้ป่วยอาการหนักยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 721 คน ในจำนวนนี้อาการวิกฤติ 18 คน ขณะที่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 22 คน จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 3,183 คน และด้วยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ลดลงต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามเชิงใหม่ 2 ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมของหอพักหญิงเพื่อรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 โดยประกาศปิดโรงพยาบาลสนามตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ติดเชื้อ และจัดรถพุ่มพวงบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรของค่ายกาวิละและไข่มุกออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ของชุมชนเมืองกาญด้วย

**★ เสรีภาพล่าปางตายรายแรก**

ส่วนที่ จ.ลำปาง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากทาง รพ.ลำปาง เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 พ.ค.ว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายวัย 34 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ กทม. ก่อนย้ายมาอยู่ที่ อ.เมืองลำปาง โดยผู้เสียชีวิตรายนี้พบติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนเข้ารับอาการที่ รพ.ศูนย์ลำปาง และมีอาการทรุดลงเรื่อยๆตลอดมา ต่อมาทางญาติจะได้ฌาปนกิจศพในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ที่สุสานร่องสามดวง อ.เมือง จ.ลำปาง สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้นับเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายแรกของจังหวัดลำปางและชาวลำปางรัฐสภาก็กังวลกับเหตุการณ์นี้มาก

**★ จับตาคัลล์สเตอร์คลินิกเถื่อน**

วันเดียวกัน สสจ.นครศรีธรรมราช รายงานพบผู้ป่วยใหม่ 16 คน ทำให้มียอดสะสม 820 คน รักษาหาย 236 คน ยังรักษาตัวอยู่ รพ. 377 คน และมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน ที่ รพ.สิชล เป็นหญิงวัย 59 ปี ชาว อ.ร่อนพิบูลย์ ทำให้มียอดสะสมผู้เสียชีวิตของ จ.นครศรีธรรมราช พุ่งไป 7 คน ทั้งนี้ นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า ตอนนี้กำลังสอบสวนจับตาคัลล์สเตอร์คลินิกหมอวี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าโลง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจากการตรวจสอบใหม่ไลน์ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่ผ่านมามีจำนวน 15 คน พบว่าเข้าไปใช้บริการของคลินิกแห่งนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบของ สสจ.พบว่าคลินิกแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องและเคยถูก จ.นท.สาธารณสุขสุโขทัยดำเนินคดีมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังแอบเปิดอีกครั้ง จนมาเกิดคัลล์สเตอร์ดังกล่าว

**★ ตรึงผวาเด็ก 4 เดือนติดเชื้อ**

ที่ จ.ตรัง นพ.ทศกานต์ มัทธิง นายแพทย์





ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้าที่ ๑๐)

752 คน มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเป็นผู้เสียชีวิตสะสม 5 คน โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นชายชาวอ.เมืองอายุ 44 ปี ทำงานประจำบนรถไฟลำซิว-โคราช มีน้ำหนัก 75 กก. มีโรคประจำตัว โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ทราบผลติดเชื้อเมื่อวันที่ 23 เม.ย. และเข้ารับการรักษาที่ รพ.มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พ.ค. กองทัพอากาศที่ 2 และ มทบ.21 จัดการฉีดยาป้องกันในช่วงเย็นวันที่ 10 พ.ค. ในจำนวนนี้มีอาการปอดอักเสบ 87 คน โดยมีผู้ป่วยอาการหนัก 17 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 คน และต้องสวมเครื่องให้ออกซิเจน 7 คน

**★ เมืองจันทร์เร่งเสริม รพ.สนาม**  
สถานการณ์โรคโควิด-19 ใน จ.จันทบุรี ที่มีคลัสเตอร์ใหญ่คือ กลุ่มชาวแอฟริกันที่ค้าขายพลอยในพื้นที่ อ.เมือง วันเดียวกัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 91 คน แบ่งเป็นชาวแอฟริกัน 47 คน และคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในครอบครัว 44 คน ทำให้ทางจังหวัดเตรียมเปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง กอ.ร้อยอาสาสมัครสาธารณสุข อ.เมือง เป็นสถานที่กักตัว โดลด ควอรั้นที่แยกกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูงออกจากชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หลังจากที่มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกยังค้นพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชาวแอฟริกันด้านนายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี กล่าวถึงสาเหตุการกระจายเชื้อเป็นคลัสเตอร์ชาวแอฟริกัน เนื่องจากไม่เข้าใจมาตรการของทางราชการและการสื่อสารในช่วงแรก โดยการพบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกๆ ขณะนั้นไม่แสดงอาการจึงใช้ชีวิตตามปกติ มีการพบปะผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงเดือนธันวาคม ทำให้กระจายเชื้อเป็นกลุ่มก้อน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยชาวแอฟริกันที่พบเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศไทย ขณะที่การลัด

นังเฝ้าศพอยู่ข้างๆ ชู่คำราม ต้องให้ปู่สัวร์อำเภอบางคล้ามายังสลบใส่สุนัขถึงเข้าไปเก็บตัวอย่างหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และแพ็กศพด้วยถุงถึง 8 ชั้น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามขั้นตอน จากนั้นเคลื่อนย้ายร่างไปยังฌาปนสถาน วัดหัวสวนต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า ซึ่งในช่วงเย็น หลังมีการยืนยันผลตรวจจาก สสจ.ฉะเชิงเทราว่าผู้ตายติดเชื้อโควิด-19 จึงดำเนินการเผาร่างผู้เสียชีวิตทันที สำหรับผู้เสียชีวิตรายนี้ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคอำเภอบางคล้าได้รับการประสานข้อมูลมาจาก จ.สมุทรปราการ ว่ามีประวัติสัมผัสสัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่สมุทรปราการ และสาธารณสุขอำเภอยะนิงเข้ามาบ้านหลังดังกล่าวเพื่อสอบสวนโรคถึง 2 ครั้ง แต่ผู้ตายปิดบ้านเงียบไม่ยอมออกมาพบเจ้าหน้าที่ กระทั่งเสียชีวิตในที่สุด

**★ สุพรรณฯตายเพิ่ม-นนท์ป่วยไม่ลด**  
ที่ จ.สุพรรณบุรี ที่มีผู้ติดเชื้อใหม่แค่ 2 คน ในอ.อุทุมพร และ อ.บางปลาม้า รวมติดเชื้อสะสม 369 คน ขณะเดียวกัน มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน เป็นชายไทยอายุ 69 ปี อยู่ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ มีประวัติสัมผัสผู้ที่ยืนยันว่าเป็นบุคคลในครอบครัว รวมเสียชีวิตสะสม 8 คน ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.จันทบุรี รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ถึง 165 คน อยู่ใน อ.เมือง 68 คน อ.ปากเกร็ด 38 คน อ.บางบัวทอง 23 คน อ.บางใหญ่ 16 คน อ.บางกรวย 12 คน อ.ไทรน้อย 8 คน สาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว และตลาดสด

**★ สั่งปิดบ้านอึดต้อง 14 วัน**  
ส่วนความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนบ้านอึดต้อง หมู่ 1 ต.เปลือก อ.ทองผาภูมิ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.กาญจนบุรี ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 16 คน รวมพบผู้ติดเชื้อในชุมชนแห่งนี้ 24 คน ทำให้นายจิระเกียรติภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งให้ปิดชุมชนบ้านอึดต้อง หมู่ 1 ต.เปลือก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-23 พ.ค. 2564

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

สกัดด่านสายพันธุ์อินเดีย  
เจอหญิงไทยคนแรกติดแล้ว  
จุดคัดกรองที่สนามบินตรวจพบรีบกักตัวทันที “ศบค.” สั่งจับตาสาวไทยติดโควิดสายพันธุ์  
กต.เบรก3ชาติเข้าไทย-สพส.บูรพ.เก็บเงินผู้ป่วย อินเดีย ระวัง 3 ชนิด ปากีสถาน-บังกลาเทศ-  
เนปาลเข้ามาทันที พบตรวจเจอเชื้อไม่ทันข้ามวัน  
สั่งเว 2 ศพ เหตุมาถึงมือหมอช้า เดือน มีอาการ  
ประวัติเสี่ยงตรวจคัดกรองด่วน จับตาไวรัสกลาย  
พันธุ์ในไทย สั่งกรมวิทยาศาสตร์ ♦ ส่วนต่อหน้า 11



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## สกัดด่วน □ ต่อจากหน้า 1

การแพทย์เฝ้าระวังสูงสุด เผยกรุงเทพฯ ป่วยครบ 50 เขต พบติดเชื้อใหม่ 1,630 ราย ดับ 22 ศพ ยัน วัคซีนขึ้นฟรีทุกคน “สพส.-สพช.” ย้ำ ป่วยโควิดรักษาฟรี ห้าม รพ.เอกชนเก็บเงิน ปชช. แจง ค่ารักษาเยียดล้านคืนคนไข้แล้ว ชี้ เอกชนตั้ง รพ.สนามย่านหลักสี่ได้ช่วงโควิดวันช้อปปิ้ง

### ◆ ติดเชื้อใหม่ 1,630 ราย

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวสถานการณ์ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,630 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,622 ราย จากต่างประเทศ 8 ราย และมีผู้เสียชีวิตอีก 22 ราย รวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 421 ศพ รักษาหาย 1,603 ราย รวมยอดรักษาหาย 27,782 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 29,376 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 1,151 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 389 ราย โดยผู้ป่วยจำนวนหนาแน่นในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ทั้งนี้สำหรับทิศทางแนวโน้มการแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-10 พ.ค. พบว่ากราฟจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยังมีลักษณะค่อนข้างสูง แต่มีลักษณะหวั่นไหวและยังอยากเห็นกราฟเฉลี่ยลง ส่วนกราฟการคัดกรองเชิงรุกทำได้มากขึ้นเรื่อย ๆ

### ◆ กทม.ป่วยครบ 50 เขต

ผ.โฆษกฯ เปิดเผยว่า ส่วนยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดที่สูงสุดยังเป็น กรุงเทพฯ+นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี

และ จ.ชลบุรี แต่มีหลายจังหวัดแยกยอดผู้ติดเชื้อสะสมจะสูง แต่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง อาทิ นครปฐม นครศรีธรรมราช ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยในวันนี้มีมากถึง 14 จังหวัด สำหรับจังหวัดพบผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย มี 41 จังหวัด โดยทิศทางแนวโน้มการระบาดในต่างจังหวัดเริ่มเป็นแนวนอน ส่วน กทม.และปริมณฑลแม้กราฟยังสูงแต่เป็นไปในทิศทางที่ลดลงเรื่อย ๆ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรุนแรงและผู้ป่วยอาการหนักยังเพิ่มขึ้นสูง นอกจากนี้สถานการณ์ กทม. มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อกระจายครบทั้ง 50 เขต โดยคลัสเตอร์เดิมที่ยังติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองเตย ปทุมวัน ดินแดง ลาดพร้าว ราชเทวี โดยคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระลอกนี้เองคือ ห้วยขวาง จตุจักร วัฒนา วังทองหลาง โดยคลัสเตอร์สำคัญที่ กทม. รายงานคือซอยเพชรบุรี 5-6 เขตราชเทวี และอาคารสำนักงานให้เข้าเขตยานนาวา เป็นต้น

### ◆ ตรวจเจอวันเดียวดับ

พญ.อภิสมัย ระบุว่า สำหรับผู้เสียชีวิต 22 รายเป็นเพศชาย 9 ราย หญิง 13 ราย ผู้เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดคือ 30 ปี อายุมากที่สุด 92 ปี โดยพบว่ามิโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ไตและผู้ป่วยติดเชื้อ นอกจากนี้พบผู้เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิตในวันเดียวกันกับที่ทราบผลการติดเชื้อปอดถึงมือแพทย์ในระยะเวลาที่อาการหนัก ส่วน 7 รายเสียชีวิตภายใน 1 สัปดาห์หลังทราบผลการติดเชื้อ ดังนั้นขอเน้นย้ำประชาชนว่าเมื่อมีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ มีประวัติเสี่ยงขอให้

### ◆ จับตาเชื้อกลายพันธุ์

ผ.โฆษกฯ กล่าวอีกว่า ย้ำว่ามีการเฝ้าระวังการเดินทางจากประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิด โดยตอนนี้เที่ยวบินจากอินเดียทั้งหมดเป็นการพาดไทยกลับบ้าน และทุกคนได้รับการดูแลในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมด รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศได้ชะลอการออกเอกสารเดินทาง ให้กับคนต่างชาตินอกจากอินเดียตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้หารือเรื่องนี้ เพราะการระบาดของโควิดสายพันธุ์อินเดียที่นั่น ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีในประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ซึ่งจะมีการหารือและประกาศให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กยังมีความกังวลเรื่องเชื้อกลายพันธุ์ ทั้งเชื้อที่กลายพันธุ์มาแล้วและเชื้อกลายพันธุ์ในประเทศไทย โดยที่ประชุมได้กำชับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังสูงสุด

พญ.อภิสมัย เปิดเผยว่า ส่วนเรื่องการลักลอบเข้าเมืองใน 24 ชม.ที่ผ่านมา มีรายงานการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง 104 ราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ค. มากถึง 1,126 คน ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กได้ประชุมหารือโดยเน้นย้ำฝ่ายปกครอง ขอให้กำกับติดตามป้องกันการค้าลักลอบเข้าประเทศผ่านชายแดน โดยเน้นการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และขอความร่วมมือประชาชนผู้นำชุมชน สื่อมวลชนท้องถิ่นช่วยกันเป็นหูเป็นตา หาก

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

พบเห็นการขนส่งแรงงานต่างด้าว ขอให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันถึงการระดมฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ด่าน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการที่ทำงานมีความเสี่ยงในแนวตะเข็บชายแดน

## ◆ ไวรัสอินเดียนูกไทย

ผู้ช่วยโฆษก สบค. ระบุว่า ที่ประชุมมีการรายงานพบหญิงชาวไทยอายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 26 สัปดาห์ เดินทางจากประเทศปากีสถาน พร้อมกับบุตรชาย 3 คน วัย 4 ขวบ 6 ขวบ และ 8 ขวบ ตรวจพบสายพันธุ์อินเดีย เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยมีการแวะพักเครื่องบินที่ดูไบและมาถึงเมืองไทยวันที่ 24 เม.ย. ต่อมาวันที่ 26 เม.ย. ผลตรวจยืนยันครั้งที่ 1 ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมด้วยลูกชายอีก 1 คน ส่วนอีก 2 คนยังไม่พบเชื้อ

ต่อข้อถามกรณีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนซึ่งมี รพ.เอกชนเปิดให้ลงทะเบียนด้วย ซึ่งประชาชนยังคงกังวลค่าใช้จ่ายการฉีดวัคซีนใน รพ.เอกชนนั้น พญ.อภิสมัย ตอบว่า การฉีดวัคซีนเป็นนโยบายที่คนไทยทุกคนได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะลงทะเบียนกับ รพ.รัฐหรือเอกชนไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูล ฟังความรอบด้าน ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งฉีดวัคซีนรวมกันให้ได้ตามแผน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทำให้ประเทศสามารถเดินทางได้ สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 649,140 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 158,963,126 ราย มีเสียชีวิตรายใหม่ 10,206 ศพ รวมเสียชีวิตสะสม 3,296,628 ศพ โดยประเทศไทยยังอยู่อันดับที่ 99 ของโลก

## ◆ ระบุใบซีไออีทันที

ค่านายหน้า แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยหลังจาก สบค.พบว่าผู้เดินทางมาจากต่างประเทศรายหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย B1617.1 ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ระงับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ซีไออี) ให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน-บังกลาเทศ-เนปาล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถือเป็นมาตรการชั่วคราว แต่ไม่ห้ามคนไทยยังสามารถเดินทางกลับเข้ามาได้ตามปกติ

## ◆ “สบส.” ย้ำป่วยรักษาฟรี

ด้าน นพ.ชเรศ ทรัพย์วิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวในการแถลงข่าว “ป่วยโควิด-19 รักษาฟรีแม้ไปเอกชน รพ.ห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย” ผ่านทางเฟซบุ๊ก โลกไฟสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นั้น สบส. จะมี พ.ร.บ.สถานพยาบาลที่บังคับใช้กับสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการออกประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคฉุกเฉิน ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลลักษณะคล้าย UCEP รพ.ทุกแห่งต้องดูแลเหมือนผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าได้ทุกที่ ดูแลจนปลอดภัยไม่ให้เก็บค่าใช้จ่ายประชาชน โดยมี สบส. เป็นเคสิร์ริ่งเฮลธ์ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเรื่องการตรวจแล็บ การนอน รพ. การส่งต่อและหลังการติดเชื้อ วัคซีน หากมีภาวะแทรกซ้อนต้องนอน รพ. ให้การรักษาโดยไม่คิดมูลค่า ขณะนี้ทาง สบค. รพ.เอกชนได้เสนอ สบส. ให้เพิ่ม 7-8 รายการรักษาโควิด ซึ่ง สบส. จะเสนอเข้า ครม. ต่อไป ส่วนเรื่องค่ารถรับส่งต้องหารือกันต่อไป

จากนี้ จะมีการออกประกาศถึง รพ.เอกชนว่าจากนี้ไม่ต้องมีการแจ้งค่าใช้จ่าย ในการรักษาให้กับผู้ป่วยเพราะทำให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจผิด

## ◆ รพ. ห้ามเก็บเงินป่วย

นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ยืนยันว่าโรคโควิดเป็นเหตุฉุกเฉิน รพ.ต้องไม่เรียกเก็บจากประชาชน แต่ให้มาเรียกเก็บจาก สปสช. แล้ว สปสช. เรียกเก็บกับต้นสังกัดตามสิทธิของผู้ป่วยต่อไป ซึ่งค่ารักษาครอบคลุมทุกรายการที่เกี่ยวข้อง ส่วนไหนที่ยังไม่ครอบคลุมทาง รพ.สามารถเสนอชี้แจงกลับมาได้ ที่ผ่านมาระหว่าง รพ.เอกชนมีการเรียกเก็บเงินจากประชาชนมี 3-4 ประเด็น 1.กรณีบอกว่า สปสช.จ่ายเงินช้าตอนนี้มีการแก้ปัญหาแล้วจ่ายภายใน 15 วันต่อครั้ง 2.กรณีเบิกเกินราคาที่กำหนดขอชี้แจงว่า มีรายการค่าใช้จ่ายประมาณ 4 พันกว่ารายการบาง ครั้ง รพ.เอกชนเรียกเก็บที่กำหนด

3.เรียกเก็บรายการที่ไม่มีในรายการที่ประกาศ สปสช. จะพิจารณาขยายให้ เมื่อขยายแล้วจะจ่ายเงินคืนให้ ดังนั้นไม่เป็นเหตุเรียกเก็บจากประชาชน 4.กติกาเรเริ่มเปลี่ยนเรื่อย ๆ แต่เอกชนตามไม่ทัน เช่น ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเดิมต้องมีการ แต่ปัจจุบันไม่ต้องมีการแล้ว ให้เป็นดุลพินิจของแพทย์ ส่วนเรื่องการรับส่งต่อเพิ่มมีการอนุมัติไป แต่ระยะทางที่กำหนดอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน		
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564		
<b>ป่วยสะสมในไทย</b>		
<b>85,005</b>		
รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
<b>1,630</b>	<b>1,622</b>	<b>421</b>
<b>ผู้ป่วยที่รักษา-หายป่วย-เสียชีวิต</b>		
รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
<b>29,376</b>	<b>55,208</b>	<b>22</b>
<b>ยอดผู้ป่วย-ผู้เสียชีวิตทั่วโลก</b>		
ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม	
<b>158,954,425</b>	<b>3,306,240</b>	

ให้ สำหรับกรณีผู้ป่วยรักษาโรคอื่น ๆ แล้ว รพ.สั่งตรวจโควิดด้วยนั้น จริง ๆ แล้วเมื่อ รพ.สั่งตรวจสามารถเบิกได้ ดังนั้นขอความร่วมมือรพ.เอกชนให้เป็นผู้เบิกมาที่ สปสช. ไม่ต้องรบกวนผู้ป่วยหรือญาติ สำหรับกรณีผู้ป่วยโควิดต้องนอนห้องไอซียูนิต ขอยืนยันว่าเป็นรายการที่กำหนดอยู่แล้ว รพ.ต้องไม่เรียกเก็บจากประชาชน การแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทราบนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

ต่อคำถามมีกรณีการรักษาบางรายการที่ สปสช.จ่ายให้ไม่เต็มทำให้รพ.เอกชนต้องมาเรียกเก็บจากประชาชน นพ.เจเด็จ ระบุว่า ตามที่เป็นข่าวว่ามีกรณีเรียกเก็บจากประชาชนเกือบ 1 ล้านบาทนั้นทาง รพ.ชี้แจงว่าไม่ได้เรียกเก็บจากประชาชนแล้ว ส่วนที่บอกว่า สปสช.จ่ายให้ไม่เต็มต้องขอชี้แจงว่า

รพ.เก็บเงินส่วนหนึ่งจากประกันที่ผู้ป่วยมี อีก ส่วนมาเรียกเก็บจาก สปสช. ซึ่งมีการตกลง ระบุ อัตราการจ่ายอยู่ ปัญหาคือเอกชนเรียกเก็บเงิน จากที่ตกลงกัน เช่น เรียกเก็บมา 7 แสนบาท ก ตรวจสอบแล้วครอบคลุม 490 รายการซึ่งที่จริง จั อยู่ที่ 5.4 แสนบาท เป็นการเบิกที่ไม่ตรงกับ เ ร ราคาที่ตกลงกัน ส่วนอีก 1 แสนกว่าบาทไม่มี ในรายการ ให้ส่งรายการเหล่านั้นมาที่ สปสช. เพื่อพิจารณาเพิ่มในรายการค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม รักษาในห้องแยกโรค 4 วัน คิด 3 หมื่นบาท แต่ อัตราที่ตกลงกันคือวันละ 5 พันบาท แต่เบิกมา วันละ 6 พันบาทเราเข้าใจว่าแต่ละ รพ.มีค่าใช้จ่ายต่างกัน แต่ราคาตกลงกันแล้ว หากประชาชน ถูกเรียกเก็บไปแล้วสามารถร้องเรียนได้ที่ 1428 สปสช. ที่ผ่านมามีร้องมาแล้ว 74 รายการ สปสช. แจ้ง รพ.และคืนเงินผู้ป่วยแล้ว และมีการร้อง เรียนมาที่ 1330 สปสช.ที่มีค้างอยู่เกือบ 200 รายการได้ประสานให้ผู้ป่วยแล้ว

## ◆ เอกชนตั้ง รพ.สนามได้

ส่วน นพ.ธเรศ อธิบัติ สปสช. กล่าวถึงกรณีมีข้อสงสัยเรื่องการตั้ง รพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโดยสถานพยาบาลเอกชน แห่งหนึ่งในเขตหลักสี่ ดำเนินการถูกต้อง ปลอดภัยต่อชุมชนหรือไม่ ว่า ด้วยสถานการณ์ การระบาดระลอกใหม่ ทำให้สถานพยาบาล ร์ หลายแห่งต้องสำรองเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ในแต่ละวัน อาจเป็นปัญหาการขาดแคลน เตียงหรือเกิดผล กระทบกับการให้บริการ ทางการแพทย์ประเภทอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้น สปสช.ได้ออกประกาศเรื่องสถานพยาบาลอื่นซึ่ง 8 ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องอยู่ในบังคับตาม ม. หมายความว่าด้วยสถานพยาบาลกรณีให้บริการ เฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวก

เอกชน ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล แต่ ต้องได้รับอนุมัติจาก สปสช. หรือสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดก่อน ที่ผ่านมามีให้มี รพ.สนามในรูปแบบนี้ เช่น ฮอสพิเทลและ รพ.สนามเต็มรูปแบบซึ่งปัจจุบันมี 67 แห่ง 13,695 เตียง

## ◆ ไฟเขียวช่วงโควิด

อธิบดี สปสช. เปิดเผยว่า กรณีการตั้ง รพ.สนามในเขตหลักสี่นั้น ผู้ประกอบการได้ ยื่นหนังสือขออนุมัติเปิด รพ.สนามกับ สปสช. เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง และจะสามารถเปิดให้ บริการได้ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สปสช. ทำการตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตาม มาตรฐาน รพ.สนาม ที่ สร.กำหนดเสียก่อนจึง ขอชี้แจงกับพี่น้องประชาชน ให้มั่นใจได้ว่าการ จัดตั้ง รพ.สนามนั้นจะมีการควบคุมมาตรฐาน การดำเนินการตั้งแต่การเลือกสถานที่ การจัด เตรียมวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ระบบการดูแล รักษาส่งต่อผู้ป่วย ระบบสื่อสาร การป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อ ระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการขยะและน้ำเสีย การยอมรับของ ชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือจากผู้ เชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ ต่อผู้ป่วยและมีความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้อง

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ประชาชนโดยรอบ  
 ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดี สบส. ระบุว่า ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน ที่มีความประสงค์จะจัดตั้งรพ.สนาม ภาครัฐมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ แต่ขอให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติจากผู้อนุญาตฯ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อคำถามสอบถามได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426 ในวันและเวลาราชการ

◆ “สาวข.” ร่วมช่วยหาเตียง  
 ด้าน น.ส.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ สาวข. ภายใต้สังกัดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า เปิดเผยว่า สถาบันฯได้บูรณาการการทำงานกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยภายใต้ชื่อ CO-link เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายด่วนเฉพาะกิจ 1688, 1689 และ 1330 รวมถึงสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดสรรเตียงให้กับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรเทาปัญหาการจัดสรรผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและทั่วถึงทั้งนี้ ขณะนี้เริ่มใช้งานแล้วในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล มี รพ.เข้าร่วมใช้งานระบบแล้วประมาณ 100-150 บัญชี ซึ่งสามารถรองรับใช้งานได้มากถึงหลักพันบัญชีโดยการทำงานของระบบที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลจาก

◆ ขยายเวลาตรวจคัดกรอง  
 ส่วนนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขยายระยะเวลาของศูนย์คัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เซิงรุกแก่ผู้ประกันตนแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปฟรี ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 3,000 คน โดยให้บริการตรวจไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ ผู้ที่ต้องการตรวจสามารถลงทะเบียนจองคิวได้ที่เว็บไซต์ [https://sso.icntracking.com/cntracking/self\\_register.php](https://sso.icntracking.com/cntracking/self_register.php) หากลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัด ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผลตรวจจะส่งทางเอสเอ็มเอส

◆ จองฉีดหลักแสนต่อวัน  
 ขณะที่เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลโควิด-19” เผยแพร่ข้อมูลการเปิดจองคิวฉีดวัคซีนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ขณะนี้มีการลงทะเบียนจองคิวแล้ว 77 จังหวัดทั่วประเทศ มียอดลงทะเบียนสะสม 1,608,006 กาย แบ่งเป็น กทม. 521,531 ราย และจังหวัดอื่น ๆ อีก 1,086,475 ราย โดยมีลงทะเบียนรับวัคซีนมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กทม. 5 แสนกว่าราย ลำปาง 223,976 ราย นนทบุรี 1,113 ราย สมุทรปราการ 44,962 ราย และเชียงใหม่ 43,869 ราย ส่วน 5 จังหวัดที่มีการลงทะเบียนน้อยสุด ได้แก่ มุกดาหาร 1,177 ราย โยธาธร 1,237 ราย แม่ฮ่องสอน 1,388 ราย สตูล

1,664 ราย และ ชัยนาท 2,081 ราย

◆ เดอะมอลล์เตรียมที่ฉีด  
 วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสถานที่เตรียมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ห้างเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพฯ น.ส.กฤษณา อัมพพ รองประธานกรรมการบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า เดอะมอลล์ฯ สนับสนุนงบกว่า 70 ล้านบาทร่วมแบ่งเบาการดำเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 โดยจับมือกับกรุงเทพมหานคร, จ.นนทบุรี และ จ.นครราชสีมา เดินทางเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และเดอะมอลล์ โคราช เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด โดยเดอะมอลล์ บางกะปิได้รับการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นโมเดลต้นแบบการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้กับพันธมิตรเครือข่าย และประเมินฉีดวัคซีนสาขาแรกที่สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 14 พ.ค.นี้

ส่วน จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ทหารนำโดย พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผบ.ฉน.นครราชสีมา พ.อ.เรวัตร แซ่หมื่น เต็มยศกรมทหารราบที่ 5 นำกำลังลงเรือตรวจความล่าแม่น้ำสุโขง-ลกบริเวณด่านพรมแดน อ.ตาดิโป เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ หลัง อ.ตาดิโป มีคำสั่งปิด 9 หมู่บ้าน ด.เกาะสะทอน เนื่องจากมีชาว



บ้านคิดเชื้อ 17 ราย เช่นเดียวกับที่ จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ทั้งทหาร ตำรวจ และ สช.อำเภอเบตง ออกตรวจตามชายแดนไทย-มาเลเซีย ทางช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันแรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## ◆ อินเดี่ยลือกดาว์

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน ว่า ประเทศอินเดียประกาศใช้มาตรการปิดตาย ลือกดาว์ทั่วประเทศเพราะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง วันเดียวพบผู้ติดเชื้อใหม่ 366,161 ราย รวมติดเชื้อสะสม 22.66 ล้านราย เสียชีวิตอีก 3,754 ศพ รวมเสียชีวิต 246,116 ศพ รพ.หลาย แห่งขาดแคลนออกซิเจนและเตียงผู้ป่วย

ด้านกระทรวงสาธารณสุขของ เวียดนาม รายงานพบผู้ป่วยใหม่ 87 คน รวมผู้ป่วยสะสม 3,412 คน รักษาหาย 2,602 คน และเสียชีวิต 35 ศพ นอกจากนี้ยังพบสายพันธุ์ อินเดียนในกรุงฮานอย จังหวัดฮึงเฮียน และ จังหวัดท้ายบิญ รัฐบาลเวียดนามประกาศ เพิ่มวันกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็น 21 วัน

ส่วนบริษัทไปโอเอ็นเทคของ เยอรมนี ซึ่งร่วมพัฒนาวัคซีนกับบริษัทไฟเซอร์ ของสหรัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเอ ออกแถลงการณ์เรื่องการเตรียมจัดตั้งสำนักงาน และโรงงานในสิงคโปร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การผลิตที่พัฒนาโดยไปโอเอ็นเทค ขณะ เดียวกันยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีน ให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย สำนักงานที่สิงคโปร์จะเป็นแห่งแรกของไปโอ เอ็นเทค ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปเอเชีย เบื้องต้นไปโอเอ็นเทคตั้งเป้า ะเปิดสำนักงานเร็วสุดคือปี 2566.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



◀...ฉีดกลุ่มเสี่ยง : เจ้าหน้าที่  
รพ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน  
โควิด-19 ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่  
ในเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่  
ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในจังหวัด  
โดยเฉพาะประชาชน 8 กลุ่มอาชีพที่มี  
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อ  
สูงที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล  
เซอร์กิต ด.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



## มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

### ระงับเข้าไทย

รายงานของภาครัฐ คาดมากกว่า 9 แสนคนแล้ว ด้านศรีลังกา สุดสะพรึง พบโควิดระบาด 6 สายพันธุ์ ส่วนชาวบังกลาเทศแหกถ้ำบ้านคลอง “อีดีลพีตรี” ไม่กลัวไวรัสร้าย ขณะที่อียิปต์ เตรียมผลิตวัคซีนซิโนแวคของจีน 2 ล้านโดส ภายในเดือนมิถุนายนนี้

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มีการหารือเกี่ยวกับการพบโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.617.1 ซึ่งถูกพบครั้งแรกที่ประเทศอินเดียในผู้เดินทางจากประเทศปากีสถาน ที่ประชุมขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ซีไออี) ให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯ แจงว่าจะระงับการออกซีไออีให้ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันนี้

“มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระงับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียเข้าประเทศ และเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่มาจาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทย ดังนั้น คนไทยยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้” นายธานี กล่าว

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการต่างประเทศ

มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระงับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Indian various ครั้งแรกในประเทศไทยจากหญิงไทย อายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ มีภูมิลำเนาอยู่หน้าบ้านปากีสถาน เดินทางมาถึงไทยตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีการแวะพักเครื่องบินที่มุมไบ อินเดีย เดินทางมาพร้อมบุตรชาย 3 คน อายุ 4 ปี 6 ปี และ 8 ปี เมื่อเดินทางมาตามระบบที่ถูกต้องจัดสรรให้อยู่ใน state quarantine โดยอาศัยร่วมกับบุตรชายอายุ 4 ขวบ พบว่า 26 เมษายน มีการตรวจภูมิประเทศที่ 1 และบุตรอายุ 4 ปี ยืนยันติดเชื้อ และลูกชายอีก 2 คน เป็นผลลบ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นพ.แอนโทนี เฟาซี ที่ปรึกษาระดับสูงด้าน

โรคระบาดของสหรัฐอเมริกา กล่าวยอมรับว่า สหรัฐฯ ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งการนับจำนวนการเสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งนี้ เอฟเฟาซีรายงานว่าเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มีมากกว่า 581,000 คน แต่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประเมินยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ ว่ามีมากกว่า 900,000 คน

อย่างไรก็ดี นพ.เฟาซี ให้สัมภาษณ์กับรายการ “Meet The Press” สถานีเอ็นบีซี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ตัวเลขประเมินนี้มากกว่าตัวเลขที่นับต่ำกว่าความจริงที่เขาคิด ถึงกระนั้นก็ยอมรับว่าสหรัฐฯ นับยอดต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย

จากตัวเลขที่รายงานอย่างเป็นทางการถึงขณะนี้สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว 32.6 ล้านคน สหรัฐฯ ต่อสู้กับจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเทศกาลวันหยุดยาวช่วงปลายปีที่แล้ว นับจากเดือนมกราคม จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น

ด้าน เจฟฟรีย์ ไชเอนด์ส ผู้ประสานงานด้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทำเนียบขาว กล่าวกับรายการ “State of the Union” ของสถานีซีเอ็นเอ็นว่าสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อโดยมีชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ 58% ได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส และชาวอเมริกันมากกว่า 110 ล้านคน ที่ได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

ทั้งนี้ ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ต้องการให้ประชากรวัยผู้ใหญ่ 70% ในสหรัฐฯ ได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสก่อนเทศกาลวันหยุดยาวฉลองวันชาติ 4 กรกฎาคมนี้ แต่อัตราการฉีดวัคซีนที่พุ่งสูงสุดในเดือนเมษายนชะลอตัวลงแล้ว ซึ่งทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประชากรชะลอตามไปด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง, มลรัฐ และระดับท้องถิ่น ได้ร่วมกับบริษัทยา, ร้านอาหาร, ซูเปอร์มาร์เก็ต และทีมกีฬาต่างๆ หาวิธีจูงใจให้ผู้คนฉีดวัคซีน เช่น รัฐนิวเจอร์ซีย์ ทำโครงการ “ฉีดแลกเบียร์” ส่วนรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ประกาศว่า รัฐจะให้พันช์เครื่องดื่มฟรี 100 ดอลลาร์ แก่คนอายุ 16-35 ปีที่มาฉีดวัคซีน

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างข้อมูลจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของศรีลังกาว่า ศรีลังกาตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ทั้งสิ้น 6 สายพันธุ์แล้ว รวมถึงสายพันธุ์บี.1.617 ที่ถูกพบเป็นครั้งแรกในอินเดียโดยภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและอณูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีชววรรษนปุระ

สำหรับจดหมายที่ลงนามโดยศาสตราจารย์นีกา มาลาวิก และ ดร.จันทิมา จิวรรณดารา หัวหน้าภาควิชาภูมิคุ้มกันฯ ระบุว่าเชื้อไวรัสทั้ง 6 สายพันธุ์ ถูกตรวจพบในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยหลายรายที่รวบรวมได้ถึงวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ส่วนคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ชี้ว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์บี.1.617 ถูกตรวจพบในผู้ที่เดินทางกลับจากอินเดียและอยู่ในศูนย์กักกันในกรุงโคลัมโบ

ส่วนที่ ประเทศบังกลาเทศ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ชาวบังกลาเทศต่างแห่ขึ้นเรือรับส่งในเขตมูนสิคัญชะรานกรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ ซึ่งฝูงชนพากันเดินทางอย่างแน่นขนัดเพื่อกลับไปยังภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลอีดิลฟิตรี แม้ว่ารัฐบาลจะเรียกร้องให้ระงับการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ก็ตาม

ด้านนายฮาลา ซาเฮด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอียิปต์ เปิดเผยว่า อียิปต์จะเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ของจีนในแคว้นจากจีนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยที่กรุงไคโร วัคซีนรวม 2 ล้านโดส จะเริ่มผลิตที่โรงงานของบริษัท ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและวัคซีนแห่งอียิปต์ ด้วยวัตถุดิบที่ได้รับในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ โดยจะมีการผลิตวัคซีนได้ 40 ล้านโดสในปีแรก

ทั้งนี้ จีนในแคว้นและบริษัทได้ลงนามข้อตกลง 2 ฉบับ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยข้อตกลงฉบับแรกช่วยให้อียิปต์ได้รับทักษะความรู้และความช่วยเหลือทางเทคนิคในการผลิตวัคซีน ส่วนข้อตกลงฉบับที่ 2 ช่วยให้บริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตและบรรจุวัคซีนในโรงงานของตนซึ่งวัคซีนของจีนในแคว้นที่ผลิตในอียิปต์จะมีชื่อว่า “จีนในแคว้น-แคว้นเรา”

ขณะที่ น.ส.พ.ชนัดดีมอริ่ง อังอิง  
คำพูดของ ดร.จีวรรณดารา ว่ามีการตรวจพบ  
ผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์บี.1.351 ซึ่งพบ  
ครั้งแรกในสหราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น  
65 คน รวมถึงผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์บี.1.1.7  
ซึ่งพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ 1 คน  
อย่างไรก็ดี ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น  
ระบุว่าศรีลังกาตรวจพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อ  
ไวรัสโควิด-19 สะสมทั้งสิ้น 123,000 คน  
และมีผู้เสียชีวิตรวม 786 คน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**จนท.คุมเข้มด่านชายแดน  
สกัดแรงงานเถื่อนสุดฤทธิ์**  
เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มด่านไทย-มาเลเซีย หวั่นแรงงานลักลอบ ผ่านช่องทาง  
ธรรมชาติ สกัดสายพันธุ์อินเดียหลุดเข้ามา ทางด่าน บุกค้น“ลั้งปลา”  
สมุทรสาครแรงงานเถื่อนแตกกระเจิงจับได้ 7 จ่อดำเนินคดีเจ้าของ  
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม

ต่อ : คุมเข้ม -หน้า 11



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แหวนเหล็ก

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## คุมเข้ม

ที่ด่านพรมแดน อำเภอเบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นำคณะเจ้าหน้าที่ทั้งสาธารณสุขอำเภอเบตง ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบตง ฝ่ายปกครอง อำเภอเบตง เข้าตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง โดยได้กำชับการปฏิบัติเพื่อป้องกันการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว มาตามเส้นทางธรรมชาติ ทั้งนี้สืบเนื่องกรณีมีข่าวการลักลอบแรงงานไทยจากมาเลเซียเข้าประเทศ ผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จึงกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลุดลอดและลักลอบเข้ามาของแรงงานไทยในมาเลเซีย

โดย อ.เบตง เป็นด่านพรมแดน ไทย-มาเลเซีย ที่มีการผ่านแดนของคนไทย และแรงงานไทยที่ได้แจ้งการเดินทางไว้กับกงสุลไทยไว้ก่อนแล้ว คนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับเข้าไทย ผู้เดินทางชาวไทยจะต้องแสดงเอกสารในการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ออกให้ ผู้เดินทางต้องลงนามยินยอมรับเงื่อนไขการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่กักตัวที่ทางราชการกำหนดและใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ใบรับรองแพทย์ต้องระบุข้อความ "Fit to Travel" มีอายุไม่เกิน 72 ชม.

นายอำเภอเบตงกล่าวว่า ในส่วนพื้นที่ชั้นในได้สั่งกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีคำสั่งโดยตรงในมาตรการตรวจเข้มแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งอาจเป็นพาหะที่นำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่และสร้างผลกระทบต่อให้กับจังหวัดสมุทรสาคร

วันเดียวกัน นายวุฒิพงษ์ สุกข์กวนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร รับผิดชอบงาน ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจค้นตั้งปลา ไม่มีเรือแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อที่ประมาณ 3 ไร่ หลังสืบทราบว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขณะเข้าตรวจค้น พบแรงงานต่างด้าว 2 ราย และกักขังหลบหนีเข้าไประยะหนึ่งจากด้านข้าง เจ้าหน้าที่หลายคนต้องลุยโคลน เข้าไปตามจับกุมตัวมาได้จำนวน 7 ราย พบว่าไม่มีเอกสารแสดงตัว 6 ราย อีก 1 ราย มีเอกสารที่ไม่ถูกต้อง และยังคงตัวแรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารไม่ถูกต้องมาเพิ่มอีก 2 ราย โดยสั่งปลาดังกล่าว จัดแจ้งเป็น 2 เจ้าของซึ่งเป็นพ่อลูกกัน

เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมด พร้อมเจ้าของปลาดังกล่าว ไปสอบสวนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ไปรับทราบข้อกล่าวหา เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวจำนวน 6 ราย ในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ถือใบอนุญาตทำงาน

วันเดียวกัน พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติขัติ ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจ อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้สั่งการให้ พ.ต.ชาญ ว่องไวเมธี ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1205 ประสานความร่วมมือกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.สระแก้ว สนธิกำลังร่วมออกลาดตระเวนคัดกรองและตรวจเข้มป้องกัน สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริเวณตะเข็บชายแดนช่องทางธรรมชาติพื้นที่ บ้านป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามนโยบายและคำสั่งของ พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ในการยับยั้งและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวชายแดน

ขณะเจ้าหน้าที่ชุดคัดกรองร้อย ทพ.1205 ตรวจพบแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน เดินเท้ามาตามถนนลูกรังออกมาจากท้ายหมู่บ้านป่าไร่ใหม่ มุ่งหน้าสู่ชายแดนกัมพูชา ตรวจสอบไม่มีเอกสาร จึงการตรวจค้นเพื่อความปลอดภัยป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่พบอาการเป็นไข้จึงควบคุมทั้ง 5 คน สอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่ 1205 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ เบื้องต้นทั้ง 5 คน สารภาพว่าลักลอบเดินทางไปทำงานรับจ้างทั่วไปอยู่ที่ตลาดสด อ.เมืองสระแก้ว ต่อมาตลาดสดมีผู้ติดเชื้อโควิด ทำให้ร้านค้าปิดจำนวนมากจึงไม่มีใครจ้างทำงาน และเกิดความกลัวติดเชื้อโควิด จึงชักชวนกลับบ้านเกิดที่กัมพูชา เจ้าหน้าที่ได้ทำประวัติ ก่อนประสานสาธารณสุขมาตรวจคัดกรองโรค ก่อนนำตัวส่งผลักดัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

# สธ.สั่งเฝ้าระวังขั้นสูงสุด โควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์อินเดียลามถึงไทย

หญิงตั้งครรภ์ติดจากปาก  
พบในสถานที่กักตัวของรัฐ  
กทม.ระบาศครบทั้ง 50 เขต  
ป่วยรายวัน 1,630-ตาย 22 ศพ

ยังหลักพัน! ไทยติดเชื้อเพิ่มรายวัน 1,630 ราย ยอดสะสม 8.5 หมื่น ตายยังพุ่ง 22 ศพ สะสม 421 ราย สั่งเฝ้าระวังสูงสุดป้องกันสายพันธุ์ อินเดีย หลังพบในสถานกักตัว เน้น ฝ่ายปกครองเข้มลักลอบขนแรงงาน ต่างตัวตามชายแดน กทม.ติดเชื้อครบ 50 เขตแล้ว ย้ำ สิทธิคนไทย

▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## โควิด-19

ฉีดวัคซีนฟรีทุกโรงพยาบาล ผวาพบหญิงไทย ตั้งครรภ์กลับจากปากีสถานติดเชื้อโควิด สายพันธุ์อินเดียรายแรก ศบค.ห่วงเชื้อ กลายพันธุ์ สั่งเฝ้าระวังเข้มงวดสูงสุด กำชับฝ่ายปกครองสกัดกั้นเข้าประเทศ ผ่านชายแดนเข้มขันเป็นพิเศษ ส่วนกทม. พบผู้ติดเชื้อครบ 50 เขตแล้ว เฝ้าระวัง คลัสเตอร์สำคัญ เขตราชเทวี-เขตยานนาวา ยังคงลุยตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อให้เร็ว และมากที่สุดไม่ต่ำกว่าหมื่นราย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายวัน รวมถึงผู้เสียชีวิตที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

**ไทยป่วยเพิ่ม 1,630สะสม 8.5หมื่นคน**  
พญ.อภิสมัยกล่าวว่า วันนี้ไทยพบ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,630 ราย เป็นการติดเชื้อ ในประเทศ 1,622 ราย มาจากระบบเฝ้า ระวังและระบบบริการ 1,321 ราย มาจาก การค้นหาเชิงรุก 301 ราย เป็นผู้เดินทาง มาจากต่างประเทศ 8 ราย ทำให้มียอดผู้ติด เชื้อสะสม 85,005 ราย หายป่วยสะสม 55,208 ราย เฉพาะวันนี้หายป่วย 1,603 ราย อยู่ระหว่างรักษา 29,376 ราย อาการหนัก 1,151 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 389 ราย

**ตายยังพุ่ง 22-สะสม 421คน**  
ขณะเดียวกัน มีรายงานผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 22 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 13 ราย ผู้เสียชีวิตที่อายุโดยเฉลี่ยคือ 30 ปี

หญิงไทยติดสายพันธุ์อินเดียรายแรก พญ.อภิสมัยกล่าวต่อว่า ที่ประชุม อีโอซีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับ รายงานว่า มีหญิงไทย อายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ มีภูมิลำเนาอยู่ปากีสถานเดินทางมาพร้อมลูก 3 คน อายุ 4 ปี อายุ 6 ปี และอายุ 8 ปี กลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน เข้าพักในสถาน

กักตัวของรัฐ โดยหญิงคนดังกล่าวพักอยู่ ห้องเดียวกับลูกวัย 4 ขวบ ส่วนลูกอีก 2 คน พักอีกห้องหนึ่ง โดยแม่และลูกวัย 4 ปี ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย อีกทั้ง ยังมีข้อมูลว่า ขณะนี้เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียแพร่ระบาดไปที่ปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล รวมไปถึงอังกฤษ เยอรมนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น บาห์เรน

**สั่งเฝ้าระวังเชื้อกลายพันธุ์ขั้นสูงสุด**  
“นอกจากนี้ ที่ประชุมแสดงความ เป็นห่วงเรื่องเชื้อกลายพันธุ์ ทั้งที่กลายพันธุ์ แล้วและเชื้อที่อาจพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่ใน ประเทศไทย จึงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยจะกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้า ระวังเชื้อกลายพันธุ์สูงสุด นอกจากนี้ ขอให้ติดตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องชะลอใบอนุญาตเข้าประเทศเพิ่มเติม หรือไม่ โดยก่อนหน้านั้นเราชะลอใบอนุญาต การเดินทางของคนต่างชาติที่มาจากอินเดีย ไปแล้ว ส่วนเที่ยวบินจากอินเดียที่จะเดินทาง มาไทยเดือนนี้ มีแค่คนไทย และจะเฝ้า ระวังอย่างเต็มที่” พญ.อภิสมัยกล่าว

**ย้ำคุมเข้มพิเศษหนีเข้าปท.ค้าชายแดน**  
และว่า ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก หารือและเน้นย้ำฝ่ายปกครองขอให้กำกับ

กทม.ระบาคครบ 50เขต-เร่งตรวจหาเชื้อ พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า สำหรับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในกทม.และปริมณฑล วันที่ 10 พฤษภาคม มีถึง 1,061 ราย หรือเกินครึ่ง ของผู้ติดเชื้อวันเดียวกัน ในส่วนกทม. พบคลัสเตอร์สำคัญอยู่ระหว่างเฝ้าระวังคือ ซอยเพชรบุรี 5 และ 6 เขตราชเทวี และ อาคารสำนักงานให้เช่าเขตยานนาวา ขณะเดียวกัน พบผู้ติดเชื้อในกทม. ครบทั้งหมด 50 เขต แล้ว การตรวจเชิงรุกวันที่ 9 พฤษภาคม ตรวจไปทั้งสิ้น 9,270 ราย พบเชื้อ 258 ราย จึงต้องระดมตรวจเชิงรุกให้มากขึ้นและ เร็วที่สุด โดยแผนตรวจหาเชื่อนั้น ที่เขต คลองเตย บ่อนไก่ แพลตตินแดง เขตคูลิต ฐปุระเดมิย์ จะตรวจต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ ได้ประมาณวันละหมื่นราย

**ยักกักตัว 14 วัน-ทุกคนฉีดวัคซีนฟรี**  
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีผู้ติดเชื้อที่ไม่ แสดงอาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม เพียง 10 วันจริงหรือไม่ พญ.อภิสมัย กล่าวว่า การพบผู้ติดเชื้อมีมาตรฐาน ต้อง รักษาในโรงพยาบาลตามอาการ 14 วัน ถึงจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน แต่เดือน เมษายน-พฤษภาคม เรามีปัญหาเรื่องเตียง จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้หากอยู่ครบ 10 วัน แต่ ไม่ได้หมายความว่าหายแล้ว เพราะเราขอ ให้ผู้ที่เดินทางกลับบ้านต้องแยกกักตัว อีก 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่แพร่เชื้อ นอกจากนี้ กรณีมีประชาชนกังวลเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล เอกชนนั้น ยืนยันว่าคนไทยทุกคนจะได้รับสิทธิฉีดวัคซีนไม่ว่าจะลงทะเบียนที่โรง พยาบาลรัฐหรือเอกชนจะไม่มีการใช้จ่ายใด ๆ

# มันคง ตรงไป ตรงมา แห้วเหี้ย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

รพ.ราชวิถีขยายไอซียูเพิ่ม10เตียง  
วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบห้องไอซียู ส่วนต่อขยายโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อมีเตียง 10 เตียง โดยมีอุปกรณ์พร้อมเหมือนห้องไอซียู มีเครื่องไฮฟลัสหรือเครื่องออกซิเจนแรงดันสูง ช่วยพยุงปอดไม่ให้ผู้ป่วยอาการแย่ลง ซึ่งจะเปิดรับผู้ป่วยได้วันที่ 11 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ยังเตรียมขยายอีก 2 เฟส หากจำนวนผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้น

ห่วงป่วยสี่เหลือง-แดงเพิ่มเหตุคัดกรองช้า  
“ยอมรับว่าขณะนี้ห่วงผู้ติดเชื้อกลุ่มอาการสี่เหลือง สีส้มและสีแดงพื้นที่กทม. เพราะการควบคุมโรคยังทำได้ยากจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ติดเชื้อต่ำ ซึ่ง สธ.มอบให้กรมควบคุมโรคมาช่วยสนับสนุน” นายสาธิตระบุ  
นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ระบุว่า ขณะนี้เตียง

ICU 69 เตียง เต็มหมดแล้วจำเป็นต้องขยายเพื่อรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีแดง ซึ่งมีภาวะปอดอักเสบ ระดับออกซิเจนต่ำ โดยต้องหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย ICU มาดูแลผู้ป่วย

สำหรับข้อมูลสถานการณ์เตียงในโรงพยาบาลพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกรมการแพทย์ ขณะนี้ห้อง ICU ความดันลบ (AIIR-ICU) เต็มว่างเหลือ 31 เตียง จากทั้งหมด 239 เตียง ห้องคัดกรองความดันลบ (Modified AIIR ) เหลือ 65 เตียง จากทั้งหมด 392 เตียง และห้อง ICU (COhort ICU)

แจ้งค้รพ.สนามหลักสี่ยื่นขออนุญาตแล้ว  
นพ.ชเรศ ภิรมย์ทวีวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีประชาชนตั้งข้อสงสัยถึงการตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด โดยสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตหลักสี่ ดำเนินการถูกต้อง ปลอดภัยต่อชุมชนหรือไม่ว่า สถานการณ์ระบาดโควิดระลอกใหม่ ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งต้องสร้างเตียงรองรับผู้ป่วย อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถานพยาบาลอื่น ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล แต่ต้องได้รับอนุมัติจากสบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลสนามในรูปแบบนี้ เช่น Hospitel และโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบ ข้อมูลถึงวันที่ 9 พฤษภาคมมี Hospitel 67 แห่ง จำนวน 13,695 เตียง ซึ่งการตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตหลักสี่ ผู้ประกอบการยื่นหนังสือขออนุมัติเปิดกับสบส.แล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างและจะเปิดให้บริการเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสบส.ได้ตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลสนามที่สธ.กำหนดก่อน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจการตั้งรพ.สนามจะควบคุมมาตรฐานดำเนินการทุกขั้น

2019 (COVID-19) เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันว่า ข้อมูลของฉีดวัคซีนโควิดถึงเวลา 16.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเฉพาะกรุงเทพมหานครที่ประสงค์รับวัคซีนรวม 1.25 ล้านคน จากทั้งประเทศ 16 ล้านคน จองคิวแล้ว 507,437 คน เป็นความสำเร็จในการลงทะเบียนจองคิวพื้นที่กทม.แล้ว 41%

จองผ่านหมอพร้อมเริ่มฉีดมี.ย.ใช้แอสตราฯ  
นพ.โสภณกล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาที่พบบ่อยคือ โรงพยาบาลไม่รับการจองคิวผ่านโรงพยาบาล โรงพยาบาลไม่รับประสานงานแก้ไขข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และโรงพยาบาลบางแห่งยกเลิกการจองทั้งนี้มาจากบางแห่งอาจเต็ม หรือบางแห่งไม่พร้อมให้บริการ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มเป้าหมายในกทม. ทั้ง 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังพบว่ามีประมาณ 1.2 ล้านคน จองเข้ามาแล้วกว่า 5 แสนคนคิดเป็น 41% โดยจองผ่าน “หมอพร้อม” ทางLINE OA 70% และแอปพลิเคชัน 30% ซึ่งเฉพาะในกทม. ถือว่าได้รับการตอบรับพอสมควร ผลสำรวจของกรมควบคุมโรคพบยังมีคนกังวลเรื่องฉีดวัคซีน แต่เมื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ส่วนหนึ่งก็เข้าใจและจองฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น ในพื้นที่กทม. ใช้แอปพลิเคชัน LINE ประมาณ 80% ส่วนต่างจังหวัดใช้ 40%

ดังนั้น ในต่างจังหวัดจะใช้ช่องทาง อสม.และรพ.สต. ใช้ระบบคีย์ข้อมูลจองโดยตรง ซึ่งขณะนี้ข้อมูลกำลังเข้าสู่



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

หมอยงย้ำวัคซีนดีที่สุดในขณะนี้เร็วที่สุด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์

เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา

คลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก... วัคซีน

โควิดไม่ป้องกันเฉพาะตัวเรา ไม่ให้ป่วย

รุนแรงและเสียชีวิต ขณะเดียวกันก็พบ

โอกาสติดเชื้อของเราก็น้อยลง ถึงแม้

ป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันเป็นการ

ป้องกันเขาด้วย โดยเฉพาะบุคคลในบ้าน

ที่ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้าน หรือคนที่เรารัก

ไม่ให้ป่วยหรือติดเชื้อได้ ถ้าทุกคนได้รับ

วัคซีน เป็นการป้องกันเขาป้องกันเรา และ

ในที่สุดโควิดก็จะอยู่ในความควบคุม ไม่ให้

ระบาดง่ายขึ้น

“การให้วัคซีนในคนหมู่มากเห็นได้

ชัดในประเทศอังกฤษ ที่ให้วัคซีนไปแล้ว

ร่วม 70% ของประชากร ที่ได้รับอย่างน้อย

1 เข็ม อังกฤษจากที่เคยมีผู้ป่วยเป็น

หมื่นต่อวัน และเสียชีวิตหลักร้อยหลักพัน

ต่อวัน แต่ขณะนี้ เหลือผู้ป่วยเป็นตัวเลข

ที่เท่ากับหรือน้อยกว่าไทย ที่สำคัญอัตรา

ตายอังกฤษเหลือหลักหน่วย หรือหลักสิบ

ต้นๆ เช่นวันที่ 9 พฤษภาคม เสียชีวิต

เพียง 2 คนเท่านั้น น้อยกว่าไทยอีก ส่วน

ฝรั่งเศส กังวลอาการข้างเคียงและได้รับ

วัคซีนน้อยกว่าอังกฤษมากกว่าครึ่ง ทำให้

ขณะนี้ผู้ป่วยเป็นหลักหมื่น และเสียชีวิต

เป็นหลักหลายร้อยคนต่อวัน ทั้งที่วัคซีน

ในประเทศไม่ได้ขาดแคลนแบบบ้านเรา

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุด เราต้องได้รับวัคซีน

หมู่มากให้เร็วที่สุด เพื่อลดความสูญเสีย

ด้านสุขภาพ ร่างกาย เศรษฐกิจและสังคม

ให้เร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ของทุกคน

ส่วนรวมและประเทศชาติ วัคซีนที่ดี

มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อจากหน้าที่ ๑๐)

**โควิด-19**

คลองเตยติดโควิดเพิ่ม177สะสม654คน  
ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก  
กทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เผยสรุปการ  
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ในชุมชน  
คลองเตย จากการเร่งตรวจเชิงรุกค้นหา  
ผู้ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่ม  
รวมการตรวจเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน  
ถึง 9 พฤษภาคม รวม 19,623 ราย  
ตรวจเพิ่ม 3,469 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  
177 ราย และจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ทราบผล  
13,923 ราย พบผู้ติดเชื้อ (+) 654 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 4.70 กทม. จะตรวจหาเชื้อเชิงรุก  
ให้ได้มากที่สุดและเร่งฉีดวัคซีน เพื่อควบคุม  
สถานการณ์ระบาดในชุมชนให้เร็วที่สุด  
ขยายเวลาปิดตลาดห้วยขวางถึง 16 พ.ค.  
สำหรับสถานการณ์ติดเชื้อในพื้นที่  
กรุงเทพมหานครนั้น การเคหะแห่งชาติ  
ออกประกาศสำนักงานเคหะนครหลวง  
สาขาห้วยขวาง การเคหะแห่งชาติเพิ่มเติม  
เรื่อง คำสั่งให้ปิดตลาดสดห้วยขวางชั่วคราว  
เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดให้  
ผู้ประกอบการค้าและลูกจ้างที่เสี่ยงสูง  
โดยมีคำสั่งปิดตลาดเพิ่มเติมจากเดิม  
อีก 7 วัน เป็นตั้งแต่วันที่ 10-16  
พฤษภาคม เพื่อให้ทราบผลตรวจคัดกรอง  
หาผู้ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยให้  
ผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภค

ก.แรงงานขยายตรวจโควิดเชิงรุกถึง31พ.ค.

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ  
เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานร่วมกับ  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(สปสช.) ขยายระยะเวลาของศูนย์  
คัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก แก่  
ผู้ประกันตนแรงงานนอกระบบ และพี่น้อง  
ประชาชนทั่วไป ฟรีที่อาคารกีฬาเวสน์ 1  
ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-  
ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่  
เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 3,000 คน  
รอบเช้า 1,500 คน และรอบบ่าย 1,500 คน  
โดยให้บริการตรวจถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  
ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการตรวจลงทะเบียน  
จองคิวได้ที่เว็บไซต์ [https://sso.  
icntracking.com/icntracking/  
self\\_register.php](https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php) กรอกเลขประจำตัว  
ประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต  
กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรม  
ควบคุมโรค กำหนด หากลงทะเบียนแล้ว  
ไม่มาตรวจตามนัดต้องลงทะเบียนใหม่  
เมื่อมาตรวจนำบัตรประจำตัวประชาชน  
และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรอง  
สำเนาถูกต้องมาด้วย เมื่อเข้าตรวจหาเชื้อ  
โควิดแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันที ส่วน  
ผลตรวจจะส่งทาง SMS ตามหมายเลข  
โทรศัพท์ที่แจ้งไว้

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  
โทรศัพท์ 1506 กด 6 เพื่อหาสถานที่ตรวจ  
และสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาผู้ติดเชื้อ  
โดยให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา  
08.00-17.00 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ  
10 คู่สาย ช่วยเหลือผู้ประกันตนและ  
แรงงานนอกระบบที่เดือดร้อนจากการ  
ตรวจโควิด-19 กรณีตรวจพบเชื้อและ



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑

## 2แม่ลูกติดเชื้อบินจากปากีฯเข้าไทย พวาโควิดอินเดีย

ศบค.ถกหวั่นกลายพันธุ์  
สธ.กักตัวสั่งระวังสูงสุด  
จับตาคัลส์เตอร์ราชเทวี  
บบเบิล6พันรง.ปากน้ำ  
ป่วยอีก1,630-ตาย22

ศบค.แถลงพบสาวไทยตั้งท้อง  
บินจากปากีสถานเข้าประเทศไทย  
ตรวจเจอเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย  
พร้อมลูก กทม.คุมเข้มคลัสเตอร์  
เพชรบุรีชอย 5-6 'อนุทิน'ใช้บบเบิล  
แอนตี้ซิล 6 พัน รง.อุตสาหกรรมใน  
สมุทรปราการ  
(อ่านต่อหน้า 15)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

## ต่อจากหน้า 1

### โควิดอินเดีย

#### ดับโควิดอีก22-โคมาพุ่ง1.1พัน

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 10 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงรายงานสถานการณ์โควิด-19 ว่า ผู้ติดเชื้อของโลก 24 ชั่วโมงวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 649,140 ราย ยอดสะสมรวม 158,963,126 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10,206 ราย ยอดสะสมรวม 3,306,612 ราย ส่วนสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย 3,733 ราย สิงคโปร์ 28 ราย กัมพูชา 520 ราย และเวียดนาม 102 ราย สำหรับประเทศไทย วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,630 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 85,005 ราย แบ่งเป็นเดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้เสียชีวิต 22 คน ทำให้ระลอกเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิตสะสม 327 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58 ส่วนผู้ป่วยป่วยได้กลับบ้านวันนี้จำนวน 1,603 ราย สะสมรวม 27,782 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ยังรับการรักษาอยู่โรงพยาบาล 29,376 ราย อาการหนัก 1,151 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 389 ราย

พญ.อภิสมัยกล่าวต่อว่า รายละเอียดผู้เสียชีวิต 22 คน แบ่งเป็นชาย 9 ราย หญิง 13 ราย อายุน้อยสุด 30 ปี มากสุด 92 ปี พบว่ามีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง 13 ราย เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง ไต และผู้ป่วยติดเชื้อสะสมก่อนให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยร่วมอยู่กับผู้ป่วยติดเชื้อมีการติดเชื้อภายในครอบครัวและทำให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยติดเชื้อที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค รายงานตัวเลขของวันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงวันเสียชีวิต พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิต 22

#### ชีวิตเชื่อเพิ่มในครอบครัว

พญ.อภิสมัยกล่าวต่ออีกว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อ แยกเป็นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น จะเห็นว่าตอนนี้ คลัสเตอร์สถานบันเทิงตัวเลขลดลง แต่ให้สังเกตการติดเชื้อจะอยู่ในส่วนครอบครัว เพื่อน ผู้ดูแล ผู้ใกล้ชิด โปสเตอร์ ชุมชนและขนส่ง มีคำถามว่าก่อนใหญ่ที่ระบุตรงนี้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เป็นอะไร อันดับแรก คือ การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด ชุมชน งานศพ งานประเพณี งานบวช หรือการทำงานสถานที่เดียวกัน การจัดประชุม การรับประทานอาหารร่วมกัน การลักลอบเล่นพนัน บ่อนไก่ สนามชนโค เปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์ รองลงมา อาชีพเสี่ยง คือ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร ตำรวจ ที่มีภาระงานต้องสัมผัสคนหมู่มากและอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ส่วนสถานที่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่นพ.ศ. ห้างสรรพสินค้า อาคาร เป็นต้น ดังนั้น ขอให้ทุกคนเฝ้าระวัง หากมีอาการเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขอให้เข้ารับการตรวจซึ่งจะได้รับการตรวจฟรีด้วย

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า สำหรับรายงานผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศ 8 ราย คือ อินเดีย รัสเซีย ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา โครเอเชีย กатар ตุรกี บาห์เรน ประเทศละ 1 ราย โดยผู้ป่วยอินเดียรายนี้เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 เมษายน ตรวจพบเชื้อ วันที่ 21 เมษายน ขอชี้แจงว่า มีความล่าช้าเรื่องการเคลียร์ข้อมูล หากดูตัวเลขการเดินทางจากอินเดียตอนนี้เป็นต่างชาติจะไม่มีแล้ว เทียบกับจากอินเดียส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นการพาคนไทยกลับบ้าน วันที่ 8 พฤษภาคม คนไทยทั้งหมด 74 คน เดินทางจากอินเดียถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ทุกคนเข้าพักใน state quarantine และ alternative state quarantine ที่รัฐจัดให้ทั้งหมด

ขณะที่เกี่ยวกับที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กวันนี้ กรมควบคุมโรคและกระทรวงการต่างประเทศ มีการหารือกัน ขณะนี้มียางานว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเข้าสู่ระยะที่ 3 หรือ

ระบอบอยู่เฉพาะแค่นั้นแต่พบที่ปากีสถาน บังกลาเทศ รวมถึงเนปาลอีกด้วย

#### หญิงไทยคนแรกติดเชื้ออินเดีย

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีการรายงานผู้เดินทางจากประเทศปากีสถาน ตรวจพบสายพันธุ์อินเดีย variant เป็นรายแรกของประเทศไทย เป็นหญิงไทย อายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ ภูมิลำเนาก่อนหน้านี้อยู่ที่ปากีสถาน ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน ก่อนเดินทางแวะพักเครื่องบินที่ดูไบ เคาน์ตีเดินทางมาพร้อมบุตรชาย 3 คน อายุ 4 ปี อายุ 6 ปี และอายุ 8 ปี เมื่อเดินทางมาได้รับการจัดสรรให้อยู่ใน state quarantine พักร่วมกับบุตรชายที่อายุ 4 ปี ส่วนบุตรอีก 2 คนพักอยู่อีกห้องหนึ่ง วันที่ 26 เมษายน ตรวจโควิดครั้งที่ 1 แม่และลูกอายุ 4 ปี ผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดทั้งคู่ ส่วนบุตรอีก 2 คนผลเป็นลบ วันที่ 9 พฤษภาคม กรมควบคุมโรคใช้วิธีการตรวจเชื้อระดับจีโนมพบยืนยันเป็นสายพันธุ์อินเดีย B.1.617.1 ทั้งนี้ สายพันธุ์อินเดียระบาดในอินเดียตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ตอนนีเริ่มมีรายงานไปที่ปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล นอกจากนี้ ประเทศทางยุโรป อังกฤษและเยอรมันก็มีรายงานสายพันธุ์อินเดีย ส่วนเอเชียมีรายงานที่สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และบาห์เรน ทำให้ที่ประชุมอีโอซี ของกระทรวงสาธารณสุข มีการหารือถึงความเป็นห่วงเรื่องเชื้อกลายพันธุ์

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า ตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อรายจังหวัด วันที่ 1 เมษายน-10 พฤษภาคม กรุงเทพมหานคร 19,574 ราย เชียงใหม่ 3,882 ราย นนทบุรี 3,628 ราย ชลบุรี 3,359 ราย สมุทรปราการ 3,240 ราย สมุทรสาคร 1,556 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 1,305 ราย ปทุมธานี 1,288 ราย สุราษฎร์ธานี 1,161 ราย สงขลา 851 ราย นครปฐม 807 ราย นครราชสีมา 687 ราย พระนครศรีอยุธยา 680 ราย ระยอง 675 ราย นครศรีธรรมราช 602 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายจังหวัดวันนี้ 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร 565 ราย นนทบุรี 158 ราย



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

จัดหาเตียงให้ และติดตามคัดกรองเชิงรุกในชุมชนอย่างรวดเร็ว เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ติกรอบให้สามารถควบคุมได้ โดยคลัสเตอร์สำคัญมีการรายงานคือซอยเพชรบุรี ซอย 5 ซอย 6 เขตราชเทวี อาคารสำนักงานให้เช่า เขตยานนาวา วันนีพบว่าผู้ติดเชื้อกระจายเชื้อครบทั้ง 50 เขต ทั้งนี้คลัสเตอร์เดิมที่มีการติดตามใกล้ชิดและระดมตรวจเพิ่มเติม คือ ป้อมปราบศัตรูพ่าย คลองเตย ดินแดง ปทุมวัน ลาดพร้าว ราชเทวี และคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้น ห้วยขวาง จตุจักร วัฒนา วังทองหลาง อย่างไรก็ตาม จำนวนการตรวจหาเชื้อโควิดพบผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 722 ราย ยอดสะสม 19,009 ราย การคัดกรองเชิงรุก 9,270 ราย พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 258 ราย คิดเป็น 2.84 เปอร์เซ็นต์ กทม.ระดมตรวจอย่างมาก 1 วันเกือบ 1 หมื่นราย ทั้งนี้ การตรวจจะเพิ่มมากขึ้น กระจายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มากที่สุด

## บับเบิลแอนดริสลดพื้นที่โรงงาน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ติดตามสถานการณ์ และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และให้กำลังใจบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ที่โรงพยาบาล (รพ.) พระสมุทรเจดีย์ สวาทยานนท์ และ รพ.บางจาก พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือทางการแพทย์ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากเฟซซิลด์ ชุด Cover All เครื่องฟอกอากาศ และยาพิหะลายไจร

นายอนุทินกล่าวว่า ได้มาติดตามสถานการณ์โควิด หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง จากการค้นหาเชิงรุกในโรงงานและในชุมชนใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-วันที่ 10 พฤษภาคม พบผู้ติดเชื้อจำนวน 3,240 ราย เฉพาะวันนี้พบ 116 ราย จ.สมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 6,000 แห่ง จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการ โดยในสถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อได้ปิดทำความสะอาด ใช้กลยุทธ์ บับเบิล แอนด์ซีลที่เคยใช้และประสบความสำเร็จใน จ.สมุทรสาคร จัดตั้งแพคทอรี ควอร์รันทีน เพื่อกักตัวกลุ่มผู้สัมผัสภายในโรงงาน เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวและชุมชน

“นอกจากนี้ หน่วยงานท้องถิ่นได้คัดกรองในชุมชนเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ นำเข้าสู่ระบบการรักษาตามอาการโดยเร็ว ตามกลุ่มอาการ

ใน จ.สมุทรปราการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มีเพียงพอสำหรับผู้ติดเชื้อออสพีเทล ประมาณ 2,000 เตียง ขณะนี้วางอยู่ประมาณร้อยละ 40 อีกมาตรการควบคุมโรคประชาชนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ ได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่รวมถึงแรงงานต่างชาติ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 6 เดือน คาดว่าจะมีการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 5,000 คนต่อวัน เดือนละ 1.5 แสนคน

## กทม.จับมือเอกชนตั้งจุดฉีด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เดินทางไปตรวจความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 นอกโรงพยาบาล บริเวณชั้น 4 MCC ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ ซึ่งเป็น 1 ใน 14 แห่ง โดยความร่วมมือระหว่าง กทม. สภากาชาดไทย โดยมี นางศศิลาพล ะวีแสงสุรย์ ปลัด กทม. พร้อมด้วยผู้บริหาร กทม. ผู้แทนหอการค้าไทย บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) นพรัตนราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อม โดยมีภาคเอกชนสนับสนุนสถานที่ฉีดวัคซีนอีก 13 แห่ง พร้อมด้วย รพ.ที่รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละจุดร่วมสังเกตการณ์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนซักถาม และตอบประเด็นข้อสงสัย

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า การตรวจความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีนที่เดอะมอลล์ บางกะปิ พบว่ามีความพร้อมตามขั้นตอนต่างๆ ครบถ้วน 100% มีที่นั่งพักคอยสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที รองรับได้ 400 คน ให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 2,000 คน

กลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 25 จุด เน้นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงสัมผัสกับคนจำนวนมาก เช่น พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ คนขับเรือ ครู เป็นต้น สำนักอนามัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรายชื่อกลุ่มเสี่ยงเข้าระบบของกรุงเทพมหานคร เพื่อรับการฉีดวัคซีน จากนั้น เมื่อระบบ “หมอพร้อม” พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 จึงจะรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่เข้ามา จัดลำดับความสำคัญตามกลุ่มเสี่ยง ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงและอ่อนไหวก่อน โดยตลอด 3 เดือน จะมีการ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อจากหน้าที่ ๑)

**ห้างใหญ่หลายแห่งร่วมหนุน**

“สำหรับจุดฉีดวัคซีน หรือหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย พร้อมให้

กับ รพ.วิชัยพยาบาล 3.ไอคอนสยาม ร่วมกับ รพ.ศิริราชพยาบาล 4.True Digital Park ร่วมกับ รพ.ศิริราชพยาบาล 5.สยามยามมิตราทาวน์ ร่วมกับ รพ.จุฬาลงกรณ์ 6.SCG บางซื่อ ร่วมกับกรมการแพทย์ 7.เดอะมอลล์ บางกะปิ ร่วมกับ รพ.พรัตนราชธานี 8.เดอะมอลล์ บางแค ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ 9.อัญญาพาร์ค ร่วมกับ รพ.เครือบางปะกอก 10.เอเชียทีค ร่วมกับ รพ.เครือบางปะกอก

11.โรบินสัน ลาดกระบัง ร่วมกับ รพ.เครือบางปะกอก 12.โลตัส มีนบุรี ร่วมกับ รพ.เครือบางปะกอก 13.บิ๊กซี บางบอน ร่วมกับ รพ.เครือบางปะกอก และ 14.PTT Station พระราม 2 ร่วมกับ รพ.เครือบางปะกอก และสภาหอการค้าไทยได้เสนอสถานที่ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 11 แห่ง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ โดยมีศักยภาพฉีดวัคซีนอยู่ที่ 1,000-3,000 คนต่อวัน ให้บริการได้ 38,000-50,000 คน/วัน เบื้องต้นทุกแห่งจะเปิดให้บริการต่อเนื่อง 7 เดือน”

**กทม.เพิ่มจุดฉีดพื้นที่คลองเตย**

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการตรวจความพร้อมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 บริเวณโกดังการทำเรือแห่งประเทศไทย เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีน จุดที่ 3 ในพื้นที่เขตคลองเตย เริ่มให้บริการวันนี้ (10 พ.ค.) เป็นวันแรก กำหนดเป้าหมายให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่คลองเตย จำนวน 500 ราย จะเร่งให้ครบจำนวน 50,000 ราย หรือร้อยละ 70 ของชุมชนคลองเตย ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อันเป็นภูมิคุ้มกันหมู่

**สบส.แจงเคลดตั้งรพ.สนามหลักสี่**

นพ.อรรถ รัชชชัยวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีประชาชนตั้งข้อสงสัยถึงการตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตหลักสี่ว่า สบส.ขอเรียนว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งสำรองเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยในแต่ละวัน อาจจะเป็นปัญหาหากการขาดแคลนเตียง หรือเกิดผลกระทบกับการให้บริการทางการแพทย์ประเภทอื่นๆ ในอนาคต สธ.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคติดเชื้อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชนที่มีจิตอาสา โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก่อน ที่ผ่านมามี รพ.สนามรูปแบบ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนฮอสพิเทล 67 แห่ง จำนวนเตียง 13,695 เตียง การตั้ง รพ.สนามในเขตหลักสี่นั้น ผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุมัติกับ สบส.เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ผ่านการก่อสร้าง และจะเปิดให้บริการได้ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สบส.ตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ขอชี้แจงกับประชาชนให้มั่นใจได้ว่าการจัดตั้ง รพ.สนามนั้นจะมีการควบคุมมาตรฐานการดำเนินการทั้งหมด ทั้งการยอมรับของชุมชน มีความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนโดยรอบ

**‘ราชวิถี’เพิ่มห้องไอซียูผู้ป่วยโควิด**

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลิลาอุดมสิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประสานคณะกรรมการโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ตรวจเยี่ยมหน่วยไอซียูส่วนต่อขยาย ภายใน รพ.ราชวิถี เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองเข้มและสีส้ม นายสาธิตกล่าวว่า รพ.ราชวิถี สร้างไอซียูส่วนต่อขยาย 10 เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 อากาศระดับสีเหลืองเข้ม ไปจนถึงสีส้ม โดยได้รับการสนับสนุนจากเอสซีจี (SCG) ก่อสร้างในเวลารวดเร็ว มีการจัดระบบและบุคลากรปรับทีมมาดูแลโดยเฉพาะ มีระบบหมุนเวียนหากการติดเชื้อก็จะส่งต่อไปดูแลในหอ (วอร์ด) ผู้ป่วยโควิด-19 ธรรมดา หรืออาคารหนักขึ้น ก็ส่งต่อไอซียูที่ดูแลอาการหนักขึ้น

นพ.สมเกียรติกล่าวว่า ไอซียูส่วนต่อขยายระยะแรกมี 10 เตียง เปิดบริการในวันที่ 11 พฤษภาคม ใช้พื้นที่ลานจอดรถ ใกล้อาคารตรวจผู้ป่วยโควิด-19 เน้นดูแลผู้ป่วยอาการระดับสีเหลืองเข้มและสีส้ม เครื่องมือที่ใช้เหมือนห้องไอซียูทั้งหมด เพียงแต่ใช้เครื่องออกซิเจน ไฮโฟลว์ (Oxygen High Flow) สำหรับผู้ป่วยที่ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำระดับร้อยละ 80-90 หากอาการแยงก็สามารถเคลื่อนย้ายไปห้องไอซียูที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่อาการดีขึ้นสามารถเอาท่อออกได้ ก็หมุนเวียนส่งมาดูแลที่ส่วนต่อขยายนี้ได้ ขณะนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ รพ.ราชวิถี ดูแลอาการหนักระดับเหลืองเข้มถึงแดงรวม 69 เตียง ที่ รพ.ราชวิถี 2 ดูแลระดับเหลืองอีก 72 เตียง ทุกเตียงเต็มหมดจึงต้องเปิดส่วนขยาย แผนต่อไปหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะปรับเพิ่มระยะ2 แต่ปัญหาคือ บุคลากรที่จะมาดูแลจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ขณะนี้ก็เตรียมการฝึกบุคลากร



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้า ๑๕ (ต่อจากหน้า ๑)

และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จึงขยายระยะเวลาของศูนย์คัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยในแต่ละวันตรวจได้ไม่เกิน 3,000 คน รอบเช้า 1,500 คน และรอบบ่าย 1,500 คน ผู้ที่ต้องการตรวจสามารถลงทะเบียนจองคิวตรวจได้ที่เว็บไซต์ [https://sso.icntracking.com/icntracking/self\\_register.php](https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php) หากผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดต้องลงทะเบียนใหม่

## บิ๊กตู่ จ่อตรวจฉีดวัคซีนลาดพร้าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ โดยเปลี่ยนสถานที่จากเดิมที่ใช้ตึกภักดีบดินทร์ เป็นที่ประชุม เพื่อลดจำนวนคนที่เข้าร่วมประชุม นับตั้งแต่พบบุคคลที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลหลายรายตรวจพบเชื้อโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนเริ่มประชุม ครม. ในช่วงเช้า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บัญชี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" และรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

## ยอดจองวัคซีนทะลุ 1.6 ล้าน

เพชฌัญญูข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข้อมูล สรุปข้อมูลการเปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ขณะนี้มีการลงทะเบียนจองคิวไปแล้ว 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม ยอดสะสม 1,608,006 ราย แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพฯ 521,531 ราย และจังหวัดอื่นๆ อีก 1,086,475 ราย

(อ่านต่อหน้า 16)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)

## ต่อจากหน้า 15

### โควิดอินเดีย

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. พบว่า 5 จังหวัดแรก ที่ลงทะเบียนสูงที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 516,282 ราย ลำปาง 223,976 ราย นนทบุรี 51,113 ราย สมุทรปราการ 44,962 ราย และเชียงใหม่ 43,869 ราย ส่วน 5 จังหวัดที่มีการลงทะเบียนน้อยสุด ได้แก่ มุกดาหาร 1,177 ราย ยโสธร 1,237 ราย แม่ฮ่องสอน 1,368 ราย สตูล 1,664 ราย และชัยนาท 2,081 ราย

### แจ้งรพ. เอกชนเรียกเก็บผู้ป่วย

นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นพ.อรรถ ภัทร์วิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เรื่อง "ป่วยโควิด-19 รักษาฟรี แม่ไปเอกชน รพ.ห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย"

นพ.เจตน์ กล่าวว่า โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นโรคฉุกเฉิน รพ.เอกชนจะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จาก สปสช. โดยไม่เก็บจากประชาชน ตามรายการต่างๆ 4 พันกว่ารายการ ตามอัตราที่มีการตกลงร่วมกันกับ รพ.เอกชน และผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว หรือหากมีรายการไหนไม่ครอบคลุมสามารถเสนอมาที่ สปส. เพื่อพิจารณาขยายรายการเพิ่มได้ ที่ผ่านมามี รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินจากประชาชนพบว่า 3-4 สาเหตุ ประกอบด้วย 1.อ้างว่า สปสช.จ่ายเงินช้า ทำให้ต้องเรียกเก็บเงินจากประชาชนไว้ก่อน แต่ขณะนี้ สปสช.ปรับรอบการจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเป็นทุก 15 วัน 2.เบิกค่าใช้จ่ายแพงกว่าหรือเกินกว่าอัตราที่มีการตกลงกับ สปสช.ไว้ กรณีนี้ต้องขอให้เก็บตามอัตราที่กำหนด 3.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่มีในประกาศประเด็นนี้ สปส.จะพิจารณาขยายรายการจ่ายให้ และเมื่อขยายแล้ว สปสช.จะจ่ายเงินคืนให้ย้อนหลัง ดังนั้น จึงไม่มีเหตุต้องเก็บจากผู้ป่วย และ 4.รพ.ตามกติกาไม่ทัน เช่น กรณีที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนเป็นประจักษ์ จากเดิม

### ล้างคืนเงินผู้ป่วยแล้ว74เคส

นพ.เจตน์ ยังกล่าวกรณีที่มี รพ.เอกชนบางแห่ง ให้ข้อมูลทำนองว่า สปสช.จ่ายไม่เต็มจำนวนที่ขอเบิก ขอชี้แจงว่า สปสช.จ่ายตามอัตราที่กำหนดเป็นราคาตกลงร่วมกันกับ รพ.เอกชนแล้วจากการตรวจสอบพบว่า มีโรงพยาบาลเรียกเก็บตามรายการมา 717,282 บาท แต่เก็บราคาเกินกว่าที่มีการประกาศกำหนด สปสช. จึงได้ทำความเข้าใจกับ รพ.แล้วว่า จะจ่ายตามอัตราที่ตกลงกันได้ 542,643 บาท จ่ายตามกติกาและราคาที่ตกลงกันได้ ยังพบว่ายังมีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกรายการที่กำหนดอีก 174,639 บาท กรณีนี้ต้องแจ้ง สปส.พิจารณาขยายรายการและคืนเงินแก่ รพ.ย้อนหลัง จากข้อมูลพบการร้องเรียนถูก รพ.เอกชน เรียกเก็บเงินไปที่ สปส. มีจำนวน 74 กรณี ขณะนี้ รพ.คืนเงินให้หมดแล้ว ส่วนที่ร้องเรียนมาที่ สปสช. ยังค้างในระบบเกือบ 200 กรณี อยู่ระหว่างการประสานให้คืนเงิน หากประชาชนไม่ตรวจรักษาและได้จ่ายเงินไปแล้ว สามารถร้องเรียนที่สายด่วน 1330 ของ สปสช. หรือ 1426 ของ สปส.

นพ.อรรถ กล่าวว่า สปส.ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล ทำให้ รพ.เอกชน ทุกแห่ง ต้องดูแลผู้ป่วยเหมือนเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าผู้ป่วยมีประกันสุขภาพที่เรียกเก็บจากประกันก่อน ถ้าค่าใช้จ่ายเกินกว่านั้นให้มาเก็บจาก สปสช. ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในรายการที่กำหนดสามารถแจ้งมาที่ สปส. ขณะนี้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้เสนอเพิ่มเติมรายการเข้ามา 6-7 รายการ ขณะนี้ สปส.ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ว่ากรณีผู้ป่วยโควิด-19 ขอให้ไม่ต้องแจ้งค่าใช้จ่าย จะได้ไม่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด กรณี รพ.เอกชนบางแห่งบอกว่าตรวจรักษาฟรีในบางเคสหรือช่วยเท่านั้น ขอแจ้งว่าประกาศของ สปส. ครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่ง ไม่ใช่เคสช่วยใดเคสช่วยหนึ่ง แต่เป็นทุกสถานพยาบาลทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. จึงไม่เป็นข้อยกเว้นว่า รพ.เคสนี้รับ เคสนี้ไม่รับแต่อย่างใด

### เร่งป้องกันโควิดระบอบในนิคมฯ

นายสุริยะ จีรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่งวางแผนการป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเพิ่มการเฝ้าระวังและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของไทย หากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวงกว้างจะส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงกับเศรษฐกิจของไทย และต่อห่วงโซ่อุปทาน สินค้าต่างๆ ไปทั่วโลก โดยเฉพาะ

### ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

นายวีรศักดิ์ อัมระपाल ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ประเมินเบื้องต้นมีบุคลากรในโรงงานและเจ้าหน้าที่ของ กนอ. ในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ประมาณ 1 ล้านคน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนนี้ มีบุคลากรประมาณ 5 แสนคน ที่ยินดีรับการฉีดวัคซีนในการฉีดรายละ 1,000 บาทเอง ทราบว่ารัฐบาลได้นำเข้าวัคซีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น กนอ. จะขออาสาทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานงานเพื่อให้ได้วัคซีนจากภาครัฐมาโดยเร็ว

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า กนอ.จะร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเร่งหารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วย สมาหภาพการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ในการจัดหาคืนคืนให้กับบุคลากรในห่วงโซ่อุปทาน ที่สำคัญคือ ได้หารือกับ ส.อ.ท.และเห็นตรงกันว่าร่วมกันอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเสนอให้เขตพื้นที่ของ กนอ. ที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้า ๑๕)

นายวีรศักดิ์กล่าว ว่าล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กนอ.ติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ พบว่า มีผู้ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 298 ราย หายป่วยแล้ว 12 ราย

### พท.ชวนคนพิการใน4จว.จองฉีด

น.ส.สรณัทพร อนุมติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ได้เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ความซึ้นโครม สมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน รวมถึงคนพิการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พท. จะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี โดยในรอบแรก กำหนดสำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป และเตรียมเปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11-20 พฤษภาคมนี้ โดยจะฉีดวัคซีนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล สำหรับคนพิการกลุ่มดังกล่าวที่อยู่ในความดูแลของ พท. จำนวนกว่า 2,000 คน พท.จะรวบรวมและลงทะเบียนให้ตามช่องทางของสถาบันราชานุกูลต่อไป

### สมุย-พะงันหัดตนต่อพลอยติดเชื้อ

กรณีนี้นักแสดงสาว พลอย-เมธามาลย์ บุญยศักดิ์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ หลังจากไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ทราบผลว่าติดเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่ฮอस्पิทัล นั้น นายธีระพงษ์ ชัยชู นายอำเภอเกาะสมุย ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย กล่าวว่า เคสของพลอย เมธามาลย์ ที่สัมผัสสวนโรคได้ลงพื้นที่โรงแรมที่ดาวรา

หาเชื้อแล้ว และร่วมกันหาสาเหตุว่าดาวราสาวติดเชื้อจากตรงไหน สำหรับเกาะสมุยผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้งกักตัวอยู่ในโรงแรม หรือพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น ส่วนพื้นที่เกาะพะงันที่ดาวราสาวเดินทางไปอยู่ระหว่างการทำงานของทีมสอบสวนโรคของเกาะพะงัน

### ตัวเลขติดเชื้อนนทบุรีเร่ง

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศ ศูนย์ข้อมูลโควิด19 จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อจำนวน 165 ราย แยกเป็น เพศหญิง 89 ราย เพศชาย 76 ราย ต่างชาติ 16 ราย (พม่า 11 ราย ลาว 4 ราย เวียดนาม 1 ราย) ภูมิลำเนา อ.เมืองนนทบุรี 68 ราย อ.ปากเกร็ด 38 ราย อ.บางบัวทอง 23 ราย อ.บางใหญ่ 16 ราย อ.บางกรวย 12 ราย และ

อ.ไทรน้อย 8 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว และตลาดสด

ส่วนจังหวัดอื่นที่พบผู้ติดเชื้อ อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา 22 ราย เพชรบูรณ์ 5 ราย สงขลา 20 ราย สุโขทัย 3 ราย ร้อยเอ็ด 3 ราย อุตรดิตถ์ 7 ราย และที่ จ.ลำปาง มีผู้ป่วยโรคโควิดเป็นชาย อายุ 34 ปี ที่รักษาตัวใน รพ.ลำปางเสียชีวิต 1 ราย เป็นการเสียชีวิตรายแรกของ จ.ลำปาง

### บัวแก้วเพิ่มห้ามคน3พท.เข้าไทย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ตอบคำถามเกี่ยวกับการระงับคนต่างชาติจาก 3 ประเทศเดินทางเข้าไทยว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค.หารือเกี่ยวกับการพบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียในผู้เดินทางจากปากีสถานขอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากประเทศที่พบเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดียจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงแจ้งว่าจะระงับการออก COE ให้แก่ชาวต่างชาติจากปากีสถาน บังกลาเทศ และเนปาล ตั้งแต่วันที่ (10 พ.ค.) นายธานีกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระงับเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดีย เข้าประเทศ

นายธานีกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระงับเชื้อกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกที่อินเดีย เข้าประเทศ เป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติจาก 3 ประเทศดังกล่าว แต่ไม่ได้ห้ามคนไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้คนไทยทั้ง 3 ประเทศยังสามารถเดินทางกลับได้

### รบ.อินเดียเจอกดดันให้ล็อกดาวน์

อินเดียยังคงเผชิญสถานการณ์ระบาดหนักของโรคโควิด-19 มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม จำนวน 366,162 ราย ซึ่งถือว่าลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมา ที่ผู้ป่วยรายใหม่แตะ 400,000 คนต่อวัน ส่งผลให้ตัวเลขสะสมขณะนี้อยู่ที่ 22,662,410 คน ยอดเสียชีวิตสะสม 246,146 ราย ท่ามกลางกระแสเรียกร้องที่มีเพิ่มมากขึ้นให้รัฐบาลนายเนห์รู โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์ระบาดรอบ 2 ทำให้ระบบสาธารณสุขอินเดียตกอยู่ในภาวะวิกฤตจากการขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและออกซิเจนอย่างหนัก องค์การอนามัยโลกชี้ว่าสถานการณ์ระบาดของอินเดียเลวร้ายหลังจากพบการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายมากขึ้นและมีความหวังกล่าวว่าไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวอาจสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่ฉีดเข้าไปได้

### ไบโอเนทสร้างรัง.ที่สิงคโปร์

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า บริษัทไบโอเนท บริษัทสัญชาติเยอรมนี ผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกา ประกาศตั้งสำนักงานและสร้างโรงงานผลิตวัคซีนที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ใช้เทคโนโลยี mRNA จำนวนหลายร้อยล้านโดสต่อปีป้อนสู่ตลาดโลก การลงมือก่อสร้างโรงงานในสิงคโปร์จะเริ่มขึ้นในปีนี้ และสามารถปฏิบัติการได้ในปี 2023 นายอูเกอร์ ชาฮิน ซีอีโอของไบโอเนทกล่าวว่า เราจะเพิ่มขีดความสามารถในเครือข่ายการผลิตทั้งหมดและจะเผยแพร่ความสามารถในการผลิตและการส่งมอบวัคซีน mRNA และ







หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อจากหน้าที่ ๑๕)

### นศ.อิตาลีเจอฉีดวัคซีนทีเดียวก่อน 6 โดส

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นักศึกษาสาวชาวอิตาลี อายุ 23 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแคว้นตอสกานา หรือทัสคานี ประเทศอิตาลี โชคดี ภูมิต้านทานของร่างกายทำผิดพลาด แทนที่จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของไฟเซอร์ แต่กลับฉีดเข้าไปให้ครั้งเดียวเทียบเท่ากับ 6 โดส โดยนักศึกษาผู้นี้ยังมีอาการดีอยู่ และอยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาล ขณะที่การทดสอบการให้วัคซีนไฟเซอร์เกินขนาดพบว่า จะจำกัดให้วัคซีนได้ไม่เกิน 4 โดส เท่านั้น



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑